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เริ่มประชุม      เวลา  ๐๙.๐๐ น. 

บันทึกการประชุม 

เมื่อถึงเวลาประชุม นางยุพิน  ธิดาเรือง ประธานสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตรวจสอบ
รายชื่อสมาชิกสภาเทศบาลที่ลงชื่อเข้าประชุม สมาชิกสภาเทศบาล ลงชื่อเข้าร่วม 12 คน 
อยู่ในห้องประชุม 12 คน ถือว่าครบองค์ประชุม  

ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 

ประธานสภาฯ 1.1 การคัดเลือก ตำแหน่งเลขาสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 

 - เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

นายชนะภัยฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่
ปรึกษา ท่านเลขานุการนายก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  

   ด้วย ตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ได้ว่างลง เนื่องจากท่านปลัดสงัด  อายุยืน ได้
โอนย้ายไปดำรงตำแหน่งปลัดเทศบาลตำบลสันทราย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 การ
เลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ. ๒๕54  ข้อ 8  โดยระเบียบกำหนด
ไว้ว่าเมื่อประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่นพ้นจาก
ตำแหน่งก่อนครบอายุของสภาท้องถิ่น ให้สภาท้องถิ่นเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นขึ้นเป็น
ประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น แล้วแต่กรณี 
แทนตำแหน่งที่ว่างดังต่อไปนี้ (๑) ถ้าเป็นกรณีประธานสภาท้องถิ่นหรือรองประธานสภา
ท้องถิ่นให้เลือกภายในสิบห้าวันนับจากตำแหน่งว่าง (๒) กรณีเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น 
ให้สภาท้องถิ่นเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นแทนตำแหน่งที่ว่างในการประชุมสภาท้องถิ่นที่
มีข้ึนคราวแรกนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และตำแหน่งเลขานุการสภาฯ ว่างลงเมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน ๒๕๖6  โดยการเลือกเลขานุการสภาท้องถิ่นให้สมาชิกสภาเสนอชื ่อผู ้ที่
เห็นสมควรว่าควรจะดำรงตำแหน่งโดยมีผู้รับรองไม่น้อยกว่า ๒ ท่าน หากมีการเสนอชื่อ 
เพียงชื่อเดียวจะถือว่าผู้ที่ได้รับการเสนอดำรงตำแหน่ง  ตามข้อ 14 แต่ถ้าหากว่ามีการ
เสนอมากกว่า ๑ ท่าน ก็จะมีการลงคะแนนโดยมีการเขียนชื่อและสกุลผู้ที่ถูกเสนอชื่อลงใน
กระดานแล้วนับคะแนน ตามข้อ 4 ของระเบียบฯ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ได้เสนอชื่อเพ่ือเลือกเลขานุการสภาฯ คนใหม ่

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่
ปรึกษา ท่านเลขานุการนายก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิวัฒน์  คำวัง  
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เขต ๑ ขอเสนอ นายชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ หัวหน้าสำนัก
ปลัด 

นางกฤตภรณ์ฯ            -  ดิฉันนางกฤตภรณ์  ใจแดง  สท.เขต ๑      ขอรับรอง   

นายบารมฯี                -  กระผมนายบารมี  ปรีชาชาติตระกุล สท.เขต 2      ขอรับรอง   
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ประธานสภาฯ             - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเพ่ิมหรือไม่  

 - ถ้าไม่มีตามระเบียบข้อ ๑๔ ในการเลือกประธานสภาท้องถิ่น รองประธานสภาท้องถิ่น 
หรือเลขานุการสภาท้องถิ่น ถ้ามีการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเพียงตำแหน่งละ
หนึ่งคน ให้ถือว่าผู้นั้นได้รับเลือก เชิญนายชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ ทำหน้าที่เลขานุการสภาฯ 

นายชนะภัยฯ  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่
ปรึกษา ท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ  
หัวหน้าสำนักปลัด ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอยฮางทุกท่านที่ไว้วางใจให้
กระผมทำหน้าที่เลขานุการสภากระผมยินดีที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้สุดความสามารถ ทำให้ถูก
ตามระเบียบกฎหมายและให้เกิดประโยชน์ต่อพ่ีน้องประชาชนสูงสุด 

ประธานสภาฯ 2. การมอบหมายให้เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงแถลงแทน 

ตามท่ีเทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอดอยฮาง จังหวัดเชียงราย จะได้มีการประชุม
สภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ขึ้น ในพุธ ที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง  นั้น 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ ๕๖ ญัตติหรือคำแปรญัตติใดที่ถึงวาระพิจารณาในที่ประชุมแล้ว ถ้ าผู้เสนอ
หรือผู้แปรญัตติไม่ขออภิปรายหรือไม่อยู่ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ให้ถือว่าได้ถอนญัตตินั้น 

ถ้าผู ้บริหารเป็นผู ้เสนอญัตติหรือผู ้แปรญัตติตามวรรคหนึ ่ง ผู ้บริหารอาจ
มอบหมายเป็นหนังสือให้รองผู ้บริหารท้องถิ่น เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น ที่ปรึกษา
ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้อภิปราย ขี้แจงหรือแถลงแทนก็ได้ 

ดังนั้น จึงมอบหมายผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทน ดังนี้ 

เรื่อง    ๑. เสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 
(สำนักปลัด) 

๒. เสนอรายงานผลการดำเนินการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบล
ดอยฮางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง 
กันยายน ๒๕๖๖) (สำนักปลัด) 

๓. การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำขี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
พ.ศ.๒๕๖๗  (สำนักปลัด) 

๔. การขอความเห็นชอบให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นหน่วยงานในการ
ข ับเคล ื ่อนโครงการพัฒนาและประสานงบประมาณกับหน่วยงานอื ่นๆ        
(สำนักปลัด) 

๕. การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๕ โครงการ (กองช่าง) 
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๖. การขออนุญาตเห็นชอบการใช้พื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน ๕ 
โครงการ (กองช่าง) 

๗. การขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ ตั ้งเป็น 
รายการใหม่จำนวน ๒ รายการ (กองการศึกษา) 

๑. มอบนายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ  หัวหน้าสำนักปลัด 

๒. มอบนายวรพน์ เดชะ   ผู้อำนวยการกองช่าง 

๓. มอบนางมลิกา เกตุแก้ว  ผู้อำนวยการกองคลัง 

๔. มอบนายธนวัฒน์ อรรถชัยพานิช ผู้อำนวยการกองการศึกษา 

๕. มอบนางณัฐชกานต์ ใจกล้า        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ดังนั ้น จึงมอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู ้อำนวยการกองและผู ้มีส่วน
เกี่ยวข้องเป็นผู้อภิปราย ชี้แจงและแถลงแทนโดยสามารถให้รายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่อ
สภาเทศบาลตำบลดอยฮางได้ 

- และในวันนี้ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการกองคลัง และ วิศวกรโยธาชำนาญการ ใน
เข้าร่วมประชุมสภาฯเป็นครั้งแรก เชิญแนะนำตัวด้วย  

นายณัฐวิทย์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายณัฐวิทย์  ทิพย์แก้ว วิศวกรโยธาชำนาญ
การ ย้ายมาดำรงตำแหน่งวิศวกรโยธาชำนาญการเทศบาลตำบลดอยฮาง โดยโอนย้ายมา
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ย้ายมาจากเทศบาลตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย มีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมงานกับทุกท่าน 
สิ่งใดที่จะมีการแนะนำและเสนอแนะในการปฏิบัติงานก็ยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกๆ
ท่าน ขอกราบขอบคุณครับ  

นางมลิกาฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันมลิกา  เกตุแก้ว  ผู้อำนวยการกองคลัง ย้ายมา
ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลดอยฮาง โดยโอนย้ายมาตั้งแต่วันที่ 1 
พฤศจิกายน 2566 ย้ายมาจากเทศบาลตำบลป่าแฝก อำเภอแมใ่จ จังหวัดพะเยา มีความ
ยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสปฏิบัติงานร่วมงานกับทุกท่าน สิ่งใดที่จะมีการ
แนะนำและเสนอแนะในการปฏิบัติงานก็ยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกๆท่าน ขอกราบ
ขอบคุณค่ะ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานสภาฯ - ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตรวจสำเนารายงานการประชุมสภาเทศบาล       
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566  วันที่  30  ตุลาคม 2566  ซึ่งได้สำเนา
แจกให้ทุกท่านล่วงหน้าแล้ว 
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ประธานสภาฯ  - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพ่ิมเติมหรือไม่ 

   - เชิญ นางกฤตภรณ์  ใจแดง    

นางกฤตภรณ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกฤตภรณ์ ใจแดง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ดอยฮาง เขต ๑ ขอเพิ่มเติมข้อความหน้าที่ 22 ข้อความ เท่าที่ฟังมานี้ ก็ไม่ต้องไปน้อยใจ
กัน เพราะเราเข้ามาทำงานเพื่อพี่น้องชาวบ้านอยู่แล้ว ซึ่งดิฉันมีความคิดว่าทางผู้บริหาร
และผู้อำนวยการกองช่าง คงมีความตั้งใจในการทำงาน มันก็น่าจะผิดของงบก็ดีหรืออะไร
ก็ดี เพ่ิมเติมเป็น ข้อความ เท่าท่ีฟังมานี้ ก็ไม่ต้องไปน้อยใจกัน เพราะเราเข้ามาทำงานเพ่ือ
พี่น้องชาวบ้านอยู่แล้ว ซึ่งดิฉันมีความคิดว่าทางผู้บริหารและผู้อำนวยการกองช่าง คงมี
ความตั้งใจในการทำงาน มันก็น่าจะผิดพลาดของงบก็ดีหรืออะไรก็ดี 

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ  นุ่มวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลดอยฮาง เขต ๑ ขอแก้ไขข้อความ หน้าที ่ 20 ข้อความ มันมีอยู ่ครั ้งหนึ ่งว่า
ประธานสภาฯ เซนต์ให้สมาชิกมาประชุม เป็น มันมีอยู่ครั้งหนึ่งว่าประธานสภาฯ เซนต์ ให้
สมาชิกมาประชุม 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวรพจน์  เดชะ ผู้อำนวยการกองคลัง ขอ
แก้ไขข้อความ หน้าที่ 7 ข้อความ ไหลทางผิวจราจร ขนาดกว้าง 1.00-2.00เมตร ยาว 
69.00 เมตร เป็น ไหลทางผิวจราจร ขนาดกว้าง 1.00-2.00เมตร ยาวรวม 69.00 
เมตร  และหน้าที่ 23 ข้อความที่ท่านปลัดสงัด อายุยืน ชี้แจงข้อความ ส่วนที่จะเบิกจ่าย
เท่าไรขึ้นอยู่กับส่วนนี้ต้องแก้ไขอยู่แล้วเพราะระยะมันหายไป 2 เมตร เป็น ส่วนที่จะ
เบิกจ่ายเท่าไรขึ้นอยู่กับส่วนนี้ต้องแก้ไขอยู่แล้วเพราะระยะมันหายไป 200 เมตร 

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีการแก้ไขหรือเพิ่มเติม ขอมติที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 1 ประจำปี 
2566  วันที่  30  ตุลาคม  2566   

ที่ประชุม           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน 

-  รับรอง         ๑2   เสียง 

-  ไม่รับรอง     -   เสียง 

-  งดออกเสียง     -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี)  

 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพื่อพิจารณาเสร็จแล้ว 

- ไม่มี – 
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พักเบรค - 15 นาที 

นายชนะภัยฯ - ที่ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อ 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ (เพื่อพิจารณา) 

ประธานสภาฯ 5.1 การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 
(สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ -  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

นายชนะภัยฯ  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่
ปรึกษา ท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ  
หัวหน้าสำนักปลัด ก่อนที่กระผมจะชี ้แจงการขออนุมัติแก้ไขเปลี ่ยนแปลงคำชี ้แจง
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ขอเชิญผู ้อำนวยการกองคลัง แจ้งสถานะ
การเงินของเทศบาลตำบลดอยฮาง ต่อที่ประชุมสภาฯ รับทราบก่อนครับ 

นางมลิกาฯ  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก         
ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางมลิกา เกตุแก้ว 
ก่อนที่จะรายงานสถานะการเงินขอแจ้งเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  

ข้อ 97 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจาก
สภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้  

1. ให้กระทำได้เฉพาะภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง  

2. ได้ส่งเงินสบทบของกรมส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละ
ประเภท ตามระเบยีบแล้ว 

3. ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน
และกันเงินไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในกรณีมีสาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้ว องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าสิบห้า
ล้านบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมี
เงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท 

4. เมื ่อได้ร ับอนุมัติให้ใช้จ่ายเง ินสะสม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นต้อง
ดำเนินการก่อหนี้ผูกพัน ให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หาก
ไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอัน
พับไป 
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แล้วตามหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยจะมีแบบรายงานแบบ
รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมได้ โดยที่จะต้องให้นายกเทศมนตรีรายงาน
สถานะของเงินสะสมไว้ดังนี้ 

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมทีส่ามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 
                      เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
   ณ วันที ่30 กันยายน 2566 

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที ่30 กันยายน ๒๕๖๖          ๒9,058,237.15 

หัก      หนี้สิน ณ วันที่ 30  กันยายน  ๒๕๖๖*          683,159.37 

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566   ๑5,303,229.63      15,986,389.00 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566            ๑3,071,848.๑5 

หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจา่ยเงินทีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว  2,053,452.00 

แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **    

เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งนีไ้ม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได ้      297,000.00 

บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน     

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน      -         2,350,452.00 

คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566      ๑๐,721,396.๑5 (๑) 

หมายเหตุ : ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้ 

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอการรับรู้ - ระยะสั้น 

2. รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น 

3. รายได้รอการรับรู้ – ระยะยาว 

4. เงินกู้ - ระยะสั้น 

5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี 

6. เงินกู้ – ระยะยาว 

7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ใช้งบประมาณปีถัดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่า
โทรศัพท์ เดือน ส.ค.-ก.ย. เป็นต้น 

8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปี
ที่ตั้งหนี้ 

9. หนี้สินที่ตั้งจากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้ 

                       ** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ 

            การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น 
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รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี) 

เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2566 

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปได ้ณ วันที่ 30 กันยายน 2566           ๑๐,721,396.15 (1) 
หัก  สำรองตามระเบียบฯ*       9,312,669.95 
 เงินสะสมคงเหลือข้ันต่ำตามระเบียบฯ     5,000,000.00   14,312,669.95  
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ไดห้ลังหักสำรองตามระเบียบฯ      - ๓,591,273.80 
 และเงินสะสมคงเหลือข้ันต่ำตามระเบียบฯ 
หัก  เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน     1,360,000.00 
      ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ           -  
      เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ทั้งท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันและก่อหนี้ผูกพันแล้ว   - 
         แต่ยังไม่ได้บันทึกในบัญชีหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 
      เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน         -         1,360,000.00 
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว             - 
       เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว       - 
      รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม     ๗,๕๐๐.๐๐  

       เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566     15,303,229.63  15,310,729.63 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566      10,359,455.83  

หมายเหตุ : *สำรองตามระเบียบฯ ประกอบด้วย 
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือน 
2. ร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน 
3. เงินสบทบเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการ

เทศบาลที่นำส่งประจำปี 2566 
(1)  หมายถึงเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 

 

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน 

เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 

เงินทุนสำรองเงินสะสม  ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                  ๑5,303,229.63  
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งท่ีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน    
          และท่ีก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน      -               

รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน           - 
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566                 ๑5,303,229.63
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ประธานสภาฯ  - เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

นายชนะภัยฯ -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก         
ที่ปรึกษา ท่านเลขานายก  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ  
หัวหน้าสำนักปลัด ต้องขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการกองคลังที่รายงานแบบรายงานพิสูจน์
ยอดเงินสะสมทีส่ามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน ให้สภาฯรับทราบเพื่อจะได้
พิจารณาดำเนินการในการอนุมัติการใช้จ่ายเงินสะสมที่จะเข้าสู่ในระเบียบวาระต่อไปครับ 
กระผมขออนุญาตนำเรียนชี้แจงตามระเบียบวาระที่ 5.1  

 

   หลักการ 

ตามที่เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2567 และประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 นั้น 

เหตุผล 

เนื ่องจากมีรายการในแผนบริหารงานทั ่วไป งานบริหารงานทั ่วไป ได้ลง
รายละเอียดคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายบางรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  
เพื ่อให้เทศบาลสามารถดำเนินกิจกรรมและภารกิจตามอำนาจหน้าที ่ได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดดังกล่าว 

ระเบียบ 

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2และ3 พ.ศ.2548 ข้อ 29 การ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ทำ 
ให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจสภา
ท้องถิ ่น ข้อ 32 ภายใต้บังคับ ข้อ 39 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการ 
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง ประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้
มีอำนาจแล้ว ให้ประกาศโดยเปิดเผย เพ่ือให้ประชาชนทราบ แล้วแจ้งการประกาศให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดเพ่ือทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติ 

จึงขอเสนอญัตตินี้ เพื่อขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย 
ประจำปี พ.ศ.2567 ดังนี้  

ข้อความเดิม ข้อความใหม่ 

เ ค ร ื ่ อ ง ค อม พ ิ ว เ ต อ ร ์  ส ำห ร ั บ ง า น
ประมวลผล แบบที ่ 1 * (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 

   เพื ่อจัดซื ้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สำหรับงานประมวลผลจำนวน 2 
เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท เป็น

เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ
งานประมวลผล  

   เพื่อจัดซื้อเครื ่องคอมพิวเตอร์ All In 
One สำหรับงานประมวลผลจำนวน 2 
เครื ่อง ราคาเครื ่องละ 24,000 บาท 
เป็นเงิน 48,000 บาท เพื ่อใช้ในการ
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เ ง ิ น  48 ,000 บาท เพ ื ่ อ ใช ้ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุ
เก่าท่ีชำรุด 

   เป ็น ไปตามเกณฑ ์ราคากลา งและ
คุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และ
ระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน มีนาคม 
2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม รายการที่ 10 หน้าที่ 6 (สำนัก
ปลัด) 

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และทดแทนพัสดุ
เก่าท่ีชำรุด 

   เป ็นไปตามเกณฑ ์ราคากลางและ
คุณลักษณะพื ้นฐานการจัดหาอุปกรณ์
และระบบคอมพิวเตอร ์  ฉบ ับเด ือน 
มีนาคม 2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม รายการที่ 10 หน้าที่ 
6 (สำนักปลัด) 

 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมุติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 (สำนักปลัด) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  
-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 
-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ประธานสภาฯ 5.2 การขอความเห็นชอบให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาและประสานงบประมาณกับหน่วยงานอ่ืนๆ (สำนักปลัด) 

- เชิญท่านเลขานุการสภาฯ 

นายชนะภัยฯ -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก         
ที่ปรึกษาท่านเลขานุการนายกและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ  
หัวหน้าสำนักปลัด  

  ตามท่ี จังหวัดเชียงรายได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองแห่ง
สุขภาพ chiangrai Wellness City" โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกัน
บูรณาการการขับเคลื่อนทั้ง ภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
องค์กรภาคเอกชน นั้น ในการนี้ เทศบาลนครเชียงรายจึงได้เตรียมวางแผนการพัฒนา
เมืองอย่างบูรณาการ เพ่ือให้สอดรับกับแนวนโยบายดังกล่าวและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนทั้งในเขตเทศบาลนครเชียงรายและจังหวัดเชียงราย ประกอบกับเทศบาล
นครเชียงราย ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นศูนย์ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของอำเภอเมือง
เชียงราย ซึ ่งมีบทบาทในการบูรณาการแผนงาน/โครงการพัฒนาในเขตอำเภอเมือง
เชียงราย ดังนั้น เทศบาลนครเชียงรายจึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเป็นหน่วยงาน
หลักในการขับเคลื ่อนโครงการพัฒนา การประสานงบประมาณกับหน่วยงานอื ่นๆที่
เกี่ยวข้องทั้งทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยวและด้านอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้องเพ่ือมาดำเนินการในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น 
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ดังนั้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตอำเภอเมืองเชียงรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลนครเชียงรายจึงขอความ
อนุเคราะห์มายังท่านพิจารณาเสนอต่อที ่ประชุมสภาท้องถิ ่น เพื ่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและ
ประสานงบประมาณกับหน่วยงานอื ่น ๆ ที ่เกี ่ยวข้อง ทั ้งทางด้านโครงสร้างพื ้นฐาน
เศรษฐกิจ การเกษตร การท่องเที่ยวและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมาดำเนินการในพื้นที่ 
รวมถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลนครเชียงรายเข้าไปทำกิจการนอกเขตใน
พื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ เทศบาลนคร
เชียงราย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดีผลเป็นประการใด 
ขอความกรุณาท่านแจ้งให้ทราบด้วย 

ประธานสภาฯ  - เชิญท่านนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายเอื้ออังกูร  เทพสมรส  นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ขออนุญาตเพิ่มเติม
ข้อมูลเป็นโครงการที่กระผมได้พูดไปแล้วเรื่องการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองเชียงรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัด
เชียงรายได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดสู่เมืองแห่งสุขภาพ chiangrai 
Wellness City" ไม่ว่าจะเป็นเรื ่องของลูกวิ่งที่ยาวที่สุดของประเทศและเรื่องของการ
สัญจร เรื่องการเกษตร ซึ่งวันนั้นนายกเทศบาลนครพูด ใต้สะพานบายพาสสามารถเชื่อม
เป็นลูกวิ่งหรือลูกปั่นจักรยานได ้

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
ความเห็นชอบให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นหน่วยงานในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาและ
ประสานงบประมาณกับหน่วยงานอื่นๆ (สำนักปลัด) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 
-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ประธานสภาฯ 5.3 การขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี พ.ศ.2567 
จำนวน 5 โครงการ 

 - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวรพจน์  เดชะ ผู้อำนวยการ
กองช่าง  

 ข้าพเจ้าขอเสนอญัตติขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลดอยฮาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยมีความประสงค์ใช้เงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
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เดือนร้อนของประชาชนในตำบลดอยฮาง  โดยมีรายละเอียดตามหลักการและเหตุผล
ดังต่อไปนี้  

   หลักการ 
1. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 1  งบประมาณ  ๓๐๕,000.-บาท 
(สามแสนห้าพันบาทถ้วน) 

       ปริมาณงาน 

 - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
ดอยฮางกำหนด  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน พ.ศ.2566 หน้าที่ 1 
รายการที่ 1 

    สถานที่ก่อสร้าง  

     - บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
     -  พิกัดก่อสร้าง  E 0579491 N 2202096  
 

๒. โครงการจัดซื้อระบบโซล่าเซลล์แสงอาทิตย์ หมู่ 2 งบประมาณ ๒๖๘,๕00.-บาท 
(สองแสนหกหม่ืนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) 

       ปริมาณงาน 

 - ปรับปรุงระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนที่
เทศบาลตำบลดอยฮางกำหนด  

     - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) หน้าที่ 33 รายการที่ 6    

    สถานที่ก่อสร้าง  

     - บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ 2 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
     -  พิกัดก่อสร้าง  E 0581422 N 2200841 
 

๓. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านด้วยระบบโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 3 งบประมาณ 
๒๖๔,000.-บาท (สองแสนหกหม่ืนสี่พันบาทถ้วน) 

        ปริมาณงาน 
 - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
ดอยฮางกำหนด  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) ทบทวน พ.ศ.2566 หน้าที่  5 
รายการที่  2  

    สถานที่ก่อสร้าง  

     - บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
     -  พิกัดก่อสร้าง  E 05๗๘983 N 2204314 
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๔. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที ่ 4 งบประมาณ ๒๖๐,000.-บาท 
(สองแสนหกหม่ืนบาทถ้วน) 

       ปริมาณงาน 
 - ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 1 ชุด ตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบล
ดอยฮางกำหนด  
 - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน พ.ศ.2566 หน้าที่ 6 
รายการที่ 1 

    สถานที่ก่อสร้าง  
     - บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   
     -  พิกัดก่อสร้าง  E 0575790 N 2206010  
 

๕. โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิ่ง/โซล่าเซลล์ ภายในตำบล ม.๑ - ม.๘ งบประมาณ 
๑๐๖,๕๐๐.-บาท (หนึ่งแสนหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)  

    ปริมาณงาน 
     - ชุดไฟกิ่งถนนโซล่าเซลล์ ๙๐ วัตต์ พร้อมค่าแรงติดตั้ง จำนวน ๒๐ จุด 
     - ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ข้อที่  ๑๖ หน้าที่ ๕๐ 
    สถานที่ก่อสร้าง  

 - บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ ๒, บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ ๓, บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ ๔ ตำบล
ดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  

    - พิกัดติดตั้ง 
     - บ้านฮ่องอ้อ หมู่ที่ ๒ 
             จุดที่ ๑  E ๕๘๑๕๖๕  N ๒๒๐๑๐๐๓   จุดที่ ๒  E ๕๘๑๔๙๐  N ๒๒๐๑๓๐๙ 
             จุดที่ ๓  E ๕๘๑๔๘๘  N ๒๒๐๑๔๖๑   จุดที่ ๔  E ๕๘๑๒๔๗   N ๒๒๐๑๓๖๙  
             จุดที่ ๕  E ๕๘๑๐๗๙  N ๒๒๐๑๓๒๕ จุดที่ ๖  E ๕๘๐๙๐๐   N ๒๒๐๐๘๔๙ 
 
      - บ้านดอยฮางนอก หมู่ที่ ๓ 
             จุดที่ ๑  E ๕๘๐๖๕๐   N ๒๒๐๒๗๑๐  จุดที่ ๒  E ๕๘๐๕๓๐  N ๒๒๐๒๕๗๓ 
                จุดที่ ๓  E ๕๘๐๓๑๙   N ๒๒๐๒๘๑๒ จุดที่ ๔  E ๕๘๐๐๒๓  N ๒๒๐๒๖๙๓ 
                จุดที่ ๕  E ๕๗๙๘๗๕   N ๒๒๐๓๑๐๔ จุดที่ ๖  E ๕๗๙๘๗๙  N ๒๒๐๓๒๓๐ 
                จุดที่ ๗  E ๕๗๘๘๓๔   N ๒๒๐๓๘๙๐ 
 
      - บ้านโป่งนาคำ หมู่ที่ ๔ 
                จุดที่ ๑  E ๕๗๕๙๘๔  N ๒๒๐๕๙๑๑ จุดที่ ๒  E ๕๗๕๘๒๑  N ๒๒๐๕๙๗๙ 
                จุดที่ ๓  E ๕๗๕๘๓๖  N ๒๒๐๖๐๑๐ จุดที่ ๔  E ๕๗๕๗๑๙  N ๒๒๐๕๙๖๕ 
                จุดที่ ๕  E ๕๗๕๗๓๗  N ๒๒๐๕๙๒๓ จุดที่ ๖  E ๕๗๕๘๐๑  N ๒๒๐๕๘๙๘ 
                จุดที่ ๗  E ๕๗๕๙๒๘  N ๒๒๐๕๘๗๕ 
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      ข้อเท็จจริง 
 เนื่องจากเทศบาลตำบลดอยฮางไม่ได้ตั้งงบประมาณ เพ่ือดำเนินการตามโครงการ
ดังกล่าวฯ ไว้แต่อย่างใด เทศบาลตำบลดอยฮาง จึงขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือดำเนิน
โครงการฯ จำนวน ๕ รายการ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๒๐๔,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้าน
สองแสนสี่พันบาทถ้วน) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 

    ระเบียบ/กฎหมาย 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 

 หมวดที่ 8 เงินสะสม ข้อ 9๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ 
โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น ภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

 (1) ให้กระทำได้ภารกิจซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
เป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 

   ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 เพื ่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย จึงขอเสนอญัตตินี ้เพ่ือ
พิจารณานำเข้าวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮางเพ่ือขอรับความเห็นชอบต่อไป 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

 - เชิญนายนิวัฒน์  คำวัง 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิวัฒน์  คำวัง สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ดอยฮาง เขต ๑  ขอสอบถามว่าโครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิ่ง/โซล่าเซลล์ ภายในตำบล 
ม.1 - ม.8 ไฟกิ่งได้จุดละเท่าไร 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯที่เคารพ จำนวน 20 จุด จุดละ 5,333.-บาท  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

 - เชิญนายบุญเลิศ  นุ่มวงศ์ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ  นุ่มวงศ์  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลดอยฮาง เขต ๑ จากที่สังเกตตามแบบ โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิ่ง/โซล่าเซลล์ 
ภายในตำบล ม.1 - ม.8 บางหมู่บ้านมีเข้าซอย บางหมู่บ้านก็ไม่มี คือว่าในการสำรวจ
น่าจะให้ทุกหมู่ เช่น หมู่ที่ 7 กับหมู่ท่ี 8 ก็ไม่มี ตามแบบในรูปแบบของหมู่ที่ 3 มีซอยข้าง
หลังอยู่แต่นี้ท่าน ถ้ามีสายหลักท้ังหมดก็ดีอยู่ นี้คุณลงตามซอยบ้าง และสายหลักบ้าง บาง
หมู่ก็ไม่มีเลย คุณน่าจะปรึกษาสมาชิกก่อน ว่าเราได้งบประมาณมา 20 จุด แล้วสมาชิกก็
ได้สำรวจตามบ้านและชุมชนแล้ว แล้วคุณมาออกแบบแบบนี้แล้วที่เราสำรวจตามชุมชน 
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คุณจะว่าอย่างไร มันไม่ตรงตามที่สำรวจมา อย่างทางเข้าซอยของหมู่ 1 ก็ไม่มี ซึ่งมีหลาย
จุดอยู่ น่าจะแบ่งให้ทุกหมู่บ้าน  

นางกฤตภรณ์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางกฤตภรณ์  ใจแดง  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลดอยฮาง เขต 1 เท่าที่พิจารณาก็เห็นว่าโครงการไฟกิ่งโซล่าเซลล์ภายในตำบล หมู่ที่ 
1-8 งบประมาณ 106,660.-บาท แล้วสถานที่ก่อสร้างจริงๆ แล้วมันมีแค่ 3 หมู่บ้าน อัน
นี้คือเงินส่วนต่างจาก 300,000.-บาท ของแต่ละหมู่ที่ได้ใช่ไหมคะ จะต้องอธิบายให้
กระจ่างไม่เช่นนั้นจะงงกัน 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจงโครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิ่ง/โซล่าเซลล์ 
ภายในตำบล ม.1 - ม.8 ที่มาของโครงการนี้ มาจากโครงการของแต่ละหมู่บ้านคือหมู่ที่ 
1-4 แต่เป็นระบบปรับปรุงระบบประปา หมู ่บ้านละ 300,000. -บาท และพอดีว่า
ผู้บริหารกับสภาฯ มีแนวคิดว่าถ้าหมู่บ้านไหนงบประมาณเหลือ อยากให้ทำเป็นไฟกิ่ง แล้ว
พอดูในแผนบางหมู่ไม่มีแผนรองรับไว้ เลยไปดูในโครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิ่ง/โซล่า
เซลล์ ภายในตำบล ม.1 - ม.8 เลยยกตัวนี้มา ส่วนงบประมาณได้มาจาก งบประมาณ
เหลือจาก ซึ่งเหลือทั้งหมด 175,000.-บาท เลยมาดูสัดส่วนของหมู่ที่ที่งบประมาณเหลือ 
หมู่ที่ 2 ได้ 6 จุด หมู่ที่ 3 ได้ 7 จุด บ้านโป่งนาคำ ได้ 7 จุด นี้คือในส่วนงบประมาณของ
หมู่บ้านที่เหลือ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ครับตอนนี้ก็เข้าใจแล้วครับ ที่กระผมถามนี้คือกระผมไม่รู้
ที่มาที่ไป เลยสอบถามในที่ประชุม 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

 - เชิญนายสุทธิพงค์  วรกิจสุขเจริญ 

นายสุทธิพงค์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุทธิพงค์  วรกิจสุขเจริญ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 ในส่วนของหมู่ที่ 5 งบประมาณก็เหลือเหมือนกัน เหลือ 
20,000.-บาท อยากขอที่สภาฯอนุมัติไว้ก่อน เพราะหมู่ 5 ก็อยากได้ไฟกิ่งเหมือนกัน  

ประธานสภาฯ - เรื่องโครงการขยายเขตไฟฟ้า/ไฟกิ่ง/โซล่าเซลล์ ภายในตำบล ม.1 - ม.8 ซึ่งชื่อโครงการ
ก็เป็นภาพรวมอยู่แล้ว ซึ่งสามารถใช้ได้เลย 

 - เชิญรองสัญญา ปัญญาบุญ 

นายสัญญาฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภาทุกท่าน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน กระผมนายสัญญา  ปัญญาบุญ  รองนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง เรื่องโครงการไฟ
กิ่งภายในตำบลดอยฮาง ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้พูดกันตลอด เรื่องไฟกิ่งเข้าซอยของหมู่บ้าน หมู่ที่
1 – 8 หากถ้ามีงบพอเหลือที่จะใช้ได้ในอนาคตก็จะกระจายให้ได้เท่าๆกัน  สำหรับบางหมู่
ที่เงินไม่เหลือ ซึ่งเท่าท่ีดูนี้มีหลายหมู่บ้านที่ยังขาดไฟกิ่งแม้แต่ถนนไปยังบ้านโป่งน้ำร้อน 
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นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอสอบถามผู้อำนวยการกองคลังว่า เงินสะสมที่เหลือ
10,359,455.83.-บาท สามารถเอามาใช้ในเรื่องของไฟโซล่าเซลล์ที่แต่ละหมู่ที่ต้องการ
ได้หรือไม ่ 

นางมลิกาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ สามารถนำมาใช้ได้ค่ะ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในเมื่อสามารถนำมาใช้ได้ ซึ่งในวันนี้ก็เป็นโอกาสดีซึ่งทุก
ท่านทราบงบประมาณคงเหลือแล้ว อยากสอบถามสมาชิกสภาฯทุกท่านว่าจะแบ่งสัดส่วน
แต่ละส่วนเพื่อแบ่งมาให้ในไฟโซล่าเซลล์ของแต่ละหมู่ในโครงการต่อไปไหม 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ ขออนุญาตเสนอว่าซึ ่งตอนนี้โครงการของเราก็เยอะ
พอสมควรซึ่ง ช่างก็ยังไม่ดำเนินการเลย รอให้โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จก่อนดีกว่านะครับ แล้วค่อยมาปรึกษากันอีกทีดีกว่า  

 - ขอพูดเรื่องโครงการปรับปรุงระบบประปาโซล่าเซลล์ ของหมู่ที่ 1 กับหมู่ท่ี 3 เรื่องปั๊มน้ำ 
3,000 วัตต์ แต่อุปกรณ์ยังมีระบบตัดไฟของโซล่าเซลล์ตู้คัตเอ้าท์มันแตกต่างกันอย่างไร
ครับ อย่างหมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 ระบบแรงม้า มันดีหรือไม่ดีที่มีตัวนี้กลัว แรงดันน้ำมันไม่ถึง
ปลายทาง อยากทราบความแตกต่าง เพราะบางหมู่บ้านมีบางหมู่บ้านก็ไม่มี ขอช่วยชี้แจง
ให้หน่อยครับ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตหมู่ที่ 1 กับหมู่ท่ี 3 จะเหมือนกันความแตกต่าง
คือหมู่ที่ 1 จะมีท่อเพ่ิมมา ส่วนหมู่ 1 หมู่ 3 แตกต่างจากหมู่ท่ี 2 คือ เครื่องสูบน้ำของปั๊ม
น้ำหมู่ที่ 1,3,4 เป็นปั๊มน้ำบาดาล ขนาด 3,000 วัตต์ จะมีระบบตู้เก็บอุปกรณ์ทั้งระบบ
ตัดต่อไฟฟ้า ส่วนหมู่ที่ 2 เครื่องแปลงกระแสอินเวอร์เตอร์ เครื่องปั๊มน้ำจะเป็นแบบหอย
โข่ง ขนาด 2 แรงม้า จะต้องเปลี่ยนกระแสจากไฟฟ้าโซล่าเซลล์มาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ
เหมาะสำหรับปั๊มหอยโข่ง ส่วนหมู่ที่ 4 จะเหมือนกับหมู่ที่ 3 แต่ของหมู่ที่ 4 เป็นปั๊มน้ำจะ
ไม่เท่ากับของหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 3 เพราะบาดาลจะเป็น 3,000 วัตต์ ของหมู่ที่ 4 จะเป็น
ปั๊มน้ำบาดาลเหมือนกันแต่เป็น AC DC คือกระแสสลับขนาด 1.5 แรงม้า  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ต้องขอขอบคุณที่ชี้แจงให้ครับ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนปรึกษาเรื่องไฟกิ่ง อยากให้พิจารณาถึง
เรื่องสายดับด้วยไฟฟ้า ไฟกิ่ง จะมี 2 อย่างไฟฟ้าอัตโนมัติที่ติดตามเสาไฟฟ้าโดยจะมีสาย
ดับ สายดับเป็นสายอัตโนมัติที่ใช้กับไฟฟ้าโดยตรง ส่วนไฟกิ่งโซล่าเซลล์ที่จะติดตั้งแต่ละจุด 
กองช่างขอนำเรียนว่ามีผู ้นำแต่ละหมู่บ้านได้กำหนดจุดให้ อยากบอกว่าหากท่านจะมี
นโยบายจะทำขยายเขตเขาให้ดูถึงความคุ้มค่าของงบประมาณถ้าเทียบกันมันก็มีข้อดีและ
ขอเสียของแต่ละตัว ถ้าจะขอการไฟฟ้าคือขยายไฟ จะต้องใช้งบประมาณสูง แต่ต้องดูด้วย
ว่าถ้ามันมีสายดำผ่านหรือสายดับมันจะประหยัด แต่ตัวไหนที่ไม่มีสายดำผ่านจะมาการ
ขยายสายดับด้วยซึ่งจะใช้งบประมาณค่อนข้างสูง มันไม่เหมาะ แต่โซล่าเซลล์มันก็มีข้อดี
คือติดตั ้งตรงไหนก็ได้ ข้อเสียคือค่อนข้างสูงแต่เหมาะสำหรับที ่ไม่มีสายผ่านหรือ
งบประมาณการขยายเขตของไฟฟ้า ถ้าสมมุติในสภาฯมีความเห็นว่าจะดำเนินการ ขอ
พิจารณาถึงข้อนี้ด้วยหากเราจะขยายเขตโดยการอุดหนุนไฟฟ้าเราจะต้องมีงบประมาณ ซ่ึง
ไฟฟ้าจะต้องมาสำรวจด้วยเพื่อไปตั้งงบประมาณ 
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นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอทำความเข้าใจเรื่องไฟกิ่ง มันมี 2 ระบบ มีไฟดับกับไฟ
กิ่งโซล่าเซลล์ ตอนนี้ท่านต้องไปถามเรื่องโซล่าเซลล์ที่ไฟฟ้าว่าของเรามันมีภาษีอยู่แล้วว่า
ตำบลของเราเก็บภาษีได้เท่าไร แล้วเขาจะมีสิทธิที่เอาโซล่าเซลล์  ถ้าเอาไฟฟกิ่งเขาจะเอา
มาให้เราโดยตรงอยู่แล้ว ตอนนี้เราต้องไปดูยอดตัวนั้นก่อนว่าเขาจะมีการช่วยเหลือใน
ชุมชนเราหรือไม่เกิดโควต้าของตำบลดอยฮาง มีทั้งหมดจะมี 10 จุด นะ จะมีภาษีย้อนคืน
มาให้ตำบลดอยฮางของเราซึ่งตรงนี้เราก็อาจจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลย อีกประเด็นหนึ่ง เราก็
ใช้งบประมาณของเราไปติดตั้งไฟกิ่งของเราคนเดียวนะครับ ซึ่งมีอยู่ 2 ประเด็น ขอฝาก
ท่านไปดูระเบียบของการไฟฟ้าว่าภาษีของตำบลดอยฮาง เขาจะทราบอยู่แล้วว่าเราใช้ไฟ
ไปเท่าไร ของไฟกิ่งคืนสังคมเท่าไรมันมียอดอยู่แล้วถ้าคุณไม่รู้คุณก็เอางบประมาณของเรา
ออกไปเรื่อยๆ ถ้าเขาช่วยมา 10 ดวงก็ดีอยู่แล้วส่วนที่เหลือเราก็มาพิจารณาอีกว่าจะเอา
ส่วนไหนไปช่วยเหลือ อยากขอเสนอแค่นี้ครับ 

นายเกษมฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายเกษม เยซ้อ  รองประธานสภาเทศบาล
ตำบลดอยฮาง เรื่องไฟกิ่งนี้กระผมอยากได้ให้ไปติดตามโค้งข้างทางมากกว่า  

นายอินทอนฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายอินทอน  ปัญญาบุญ  สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลดอยฮาง เขต 2 เรื่องไฟกิ่ง อุปกรณ์ทางไฟฟ้าเขาไม่ได้ให้เราหรอกครับเพราะที่ผ่าน
มาเราซื้ออุปกรณ์ให้เขาหมด เขาจะอุดหนุนค่าไฟฟ้าเท่านั้น 

นางกฤตภรณ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เป็นการดีที่เราจะขอไฟกิ่งทางไฟฟ้าเพราะบ้านเราก็ขาด
แคลนเรื่องงบประมาณด้วย อย่างน้อยถ้าเขาอุดหนุนค่าไฟให้เราก็ยังดี ซึ่ง ณ ปัจจุบัน แสง
ไฟบ้านเรายังมีไม่เพียงพอ  

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องไฟฟ้ามันมีปัญหาทุกหมู่อยู่แล้ว ขอสอบถามกองช่าง
ว่าจะดำเนินการไหวหรือไม่ หากไม่ไหวก็เลื่อนไปก่อน 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เบื้องต้นได้ให้น้องกองช่างไปสำรวจมาแล้วบ้าง ซึ่งก็มี
ข้อมูลพอสมควร ถ้าทางบริหารและสภาฯมีแนวทางเดียวกัน ก็จะขอรับเป็นนโยบายและ
จะรายงานความคืบหน้าเป็นช่วงๆครับ 

นายสุเทพฯ  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ  สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 อยากจะขอปรึกษาเรื่องไฟกิ่งด้วยซึ่งนโยบายของท่านนายก 
เป็นการตอบสนองที่ดี อยากจะขอปรึกษาเรื่องการยื่นขอไฟกิ่งสาธารณะไปด้วย  ที่ท่าน
นายกจะขอใช้เงินสะสมในเรื่องไฟฟ้าแต่ละบ้าน ซึ่งเมื่อก่อนก็ได้สำรวจไปแล้วหากจะขอ
ส่วนนั้นเป็นจุดในการกำหนดขอใช้ตัวที่สำรวจก่อนแล้วนั้นได้หรือไม่เพื่อที่ว่าจะได้ลด
ระยะเวลาในการสำรวจ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ในหมู่บ้านจะมีการใช้ไฟของหมู่บ้านทั้ งหมดจะมี
สัดส่วนในการใช้ไฟสามารถใช้ไฟกิ ่งได้เท่าไร สมมุติใช้ไฟกิ่งไปแล้ว 20 หลอดแล้วก็
หมู่บ้านยังได้แค่ 15 หลอดก็สามารถเพิ่มได้แต่อย่างที่ท่าน สท. พูดก็ถูกแล้วครับแต่ส่วน
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งบประมาณใช้ไฟฟ้าฟรี แต่ก็ต้องมีค่าติดตั้งงบประมาณซึ่งเรียกว่าการอุดหนุนไฟฟ้าแล้ว
ส่วนบางจุด กระผมมีข้อมูลแล้วซ ึ ่งที ่ผ ่านมา เคยสำรวจ งบประมาณ ประมาณ 
300,000.-บาท ซึ่งเป็นงบประมาณที่สูงเลยพักโครงการไปครับ สำรวจมันมีค่าใช้จ่ายคืน
ให้เรา ค่าสำรวจ หากเขาประมาณการมาแล้ว ค่าใช้จ่ายตัวนี้ หากจะทำวางแนวได้เลยว่า 
เพราะเราต้องสำรวจแล้วทำเพื่อจะไม่ได้เสียค่าสำรวจ ส่วนของ สท.เขต 2 จะประชุม
ปรึกษาทีมงาน ซึ่งกระผมไม่สามารถบอกได้ว่าหมู่บ้านไหนมีกี่จุด จะเรียงความสำคัญหรือ
ความต้องการทั้งหมดก่อน  

นายนิวัฒน ์ฯ  - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายนิวัฒน์  คำวัง  สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
ดอยฮาง เขต 1 กระผมมีข้อเปรียบเทียบระหว่างสายดับกับโซล่าเซลล์ถ้าถามว่าเขต 1 นี้
ใช้สายดับดีกว่าครับ ถ้าโซล่าเซลล์มันมีข้อจำกัดของมันว่าใช้ได้กี ่ปี มันจะเสื่อมตาม
ระยะเวลาการใช้งานแล้วแบตก็แพง ถ้าเราอุดหนุนไปก็แพงนะครับ อยากจะขอแนะนำว่า
ด้านบนขอให้ใช้โซล่าเซลล์ส่วนด้านล่างให้ใช้สายดับน่าจะดีกว่า ซึ่งกระผมได้มีโอกาสไป
อบรมกับ อบต. ผมมีแบบโซล่าเซลล์และรายละเอียดมาจึงนำเรียนในที่ประชุมทราบ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ ขอเพิ ่มเติมซึ ่งตอนนี้เรารู ้ว ่าแต่ละจุดนี ้งบประมาณ 
5,333.-บาท ถ้าเราซื้ออุปกรณ์แล้วมีสายดับอยู่แล้วเราแค่ซื้ออุปกรณ์ไปติดมันก็น่าจะใช้
งบถูกกว่า 5,333.-บาท อยากทราบว่าอุปกรณ์ชุดละเท่าไรจะได้เทียบกันได้ว่าโซล่าเซลล์
กับไฟกิ่ง บ้านไหนต้องการแบบไหนค่อยว่ากันไป 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามความเข้าใจของกระผม คือสายดับ ท่าน สท.หมายถึง
เราเอาโครงไฟของเราไปซ่อมแล้วไปติดตรงสายดับที่พาดผ่านได้ไหม ตอบว่าไม่ได้ครับ 
เพราะเสาไฟฟ้าเป็นทรัพย์สินของไฟฟ้า เราเลยจะต้องอุดหนุนไฟฟ้า ซึ่งเทศบาลบางแห่ง
ซึ่งจำไม่ได้ว่าเทศบาลอะไร ไปขโมยติดแบบนี้โดนปรับเป็นล้านครับ มันผิดกฎหมายไม่
สามารถทำได้ครับ แต่สมมุติเอาโครงไฟไปติดหน้าบ้านของคนอื่นโดยใช้ไฟของเขา 
สามารถทำได้ครับ  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เข้าใจว่าจริงเราก็ให้ช่างมาติดแต่เขาจะคิดค่าอุปกรณ์ดวง
ไฟว่าดวงละเท่าไรเพราะเราไม่มีสายดับสมมุติเสาไฟต้นเว้นต้น แล้วเราจะมาเสริมเสาตรง
กลางจะต้องจ่ายต้นละเท่าไรจุดละเท่าไร 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมไม่ทราบว่างบประมาณกี่บาทครับ เราต้องให้ไฟฟ้า
มาประมาณราคาให้ครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ 

นายชนะภัยฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ จากความปรารถนาดีของทุกท่าน ซึ่งทุกท่านได้เล็งเห็นถึง
ความต้องการของพ่ีน้องชาวบ้านและความต้องการของประชาชนเป็นหลักอยู่แล้วครับ ใน
ส่วนนี้ขออนุญาตว่ากรณีของสภาฯ เราทราบอยู่แล้วว่าเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชน
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เข้ามานำเสนอปัญหา คณะผู้บริหารเองก็มี นโยบายและมีความเห็นที่สอดคล้องในส่วน
ของการดำเนินการเรื่องไฟฟ้า เจ้าหน้าที่ พนักงานเองได้รับรู้และรับทราบแล้ว แต่เรายัง
ขาดข้อมูลที ่เป็นข้อเท็จจริงที ่สามารถสรุปและยุติได้ ขออนุญาตเลื ่อนเวลาเพื ่อจะมี
พิจารณาเรื่องนี้ ถ้าเทศบาลเป็นหน่วยงานต้นเรื่องหากมีความพร้อมเมื่อใดซึ่งจะยกเรื่องนี้
มาเป็นหลักอยู่แล้วก็จะเชิญทุกท่านมาหารือกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อมีเวลาให้คณะผู้บริหารได้
พิจารณา 1.ในส่วนของเรื่องงบประมาณ เรื่องเงินสะสมที่มีอยู่ สัดส่วนในการใช้ 2.ทาง
สภาฯ จะได้ไปสำรวจข้อมูลความต้องการจุดติดตั้งรวมถึงข้อมูลต่างๆในพื้นที่เตรียมไว้ 
เจ้าหน้าที่เองก็จะได้หาข้อมูลเพื่อจะได้ข้อยุติไม่ว่าเม็ดเงินประมาณวิธีการแนวทางที่จะ
ดำเนินการร่วมกันแล้วเราก็มาประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อจะได้พิจารณาร่วมกัน น่าจะ
ดีกว่าครับ  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการขอ
อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมของเทศบาลตำบลดอยฮาง ประจำปี พ.ศ.2567 จำนวน 5 
โครงการ 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  
-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 
-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 
-  งดออกเสียง       -    เสียง 
 

ประธานสภาฯ 5.4 การขออนุญาตเห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 8 โครงการ 

 - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายวรพจน์  เดชะ ผู้อำนวยการ
กองช่าง  

   เรื่องเดิม 
 

 ตามที ่ เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำเทศบัญญัติเทศบาลตำบลดอยฮาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบก่อสร้าง งบลงทุน หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท
ค่าค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ และเทศบาลตำบลดอยฮางจะ
ดำเนินการก่อสร้าง ดังนี้  
 1). โครงการปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์บ้านจะจ๋อ บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบล
ดอยฮาง  ตั้งงบประมาณไว้ 386,000.-บาท (-สามแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน-)  
 2). โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดบ้านอาข่า หมู่ 7 ตั้งงบประมาณไว้ 
270,000.-บาท (-สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)  
 3). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยภายในหมู่บ้าน หมู ่ 1 ตั้ง
งบประมาณไว้ 270,000.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)  
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 และตามที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 
ประจำปี 2566 วันที ่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2566 มีมติ ให้ดำเนินการก่อสร้างถนนโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1). โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำ บ้านจะเด้อ 2 
จุด (เพิ่มเติม) บ้านผาเสริฐ หมู่ที่ 6 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย  
ตั้งงบประมาณไว้ 300,000.-บาท (-สามแสนบาทถ้วน-)  
 2). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายยะ หมู ่ 8 ตั้ง
งบประมาณไว้ 63,000.-บาท (หกหมื่นสามพันบาทถ้วน)  
 3). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านจะสอ หมู่ 8 งบประมาณ 
30,000.-บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
 4) . โครงการก่อสร ้างถนนคอนกรีตเสร ิมเหล ็กซอยบ้านนายหล้า หมู ่  8 
งบประมาณ 91,000.-บาท (เก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) 
 5). โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายจะกุย หมู ่ 8 
งบประมาณ 116,000.-บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)  
 เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างดังกล่าว ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีป่าสงวนแห่งชาติ ดังนั้น จึงขอนำ
เรื ่องเข้าวาระการประชุมเพื ่อขอความเห็นชอบในการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที ่ป่าสงวน
แห่งชาติ เพื่อจะได้ดำเนินการตามระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น 

    ข้อระเบียบ 
 ตามมาตรา 13 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 และแก้ไข
เพิ ่มเติม การขออนุญาตตามระเบียบฯ นี ้ ผู ้ขออนุญาตจะต้องเป็นส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐเท่านั้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานหรือเพื่อประโยชน์
ของรัฐต่าง ๆ เช่น ก่อสร้างสถานที่ราชการ โรงเรียน ถนนหรือทาง อ่างเก็บน้ำ เป็นต้น 
และต้องได้รับความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องที่หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นฯ 

 

    ข้อพิจารณา 
 ข้าพเจ้าขอเสนอเรื่อง ขอใช้พื้นที่ป่าของโครงการก่อสร้าง เทศบัญญัติเทศบาล
ตำบลดอยฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 3 โครงการ และโครงการจ่ายเงิน
สะสม จำนวน 5 โครงการ มาเพื่อโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
เพื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องในสมัยประชุมสภาฯของเทศบาลฯ ต่อไป รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

 
 

     ขอได้โปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เพื่อพิจารณาต่อไป 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

 - เชิญนายสุเทพ  สุขพัฒนาสมบัติ 

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายสุเทพ  สุขพัฒนาสมบัติ สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง เขต 2 เท่าท่ีดูมาทุกอย่างจะติดเรื่องพ้ืนที่ป่า กระผมเลยมีข้อคิดว่า
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อยากให้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ไว้ในแต่ละส่วนหากเป็นไปได้นะครับ ถ้ามีโอกาสในการ
ขออนุญาตไม่ว่าจะเป็นของในปี 2568 , 2569 ถ้าสมมุติว่าไม่ได้กำหนดระยะเวลาใน
การขออนุญาตใช้พ้ืนที่ทุกหมู่บ้าน ถ้าไม่เช่นนั้น คือ 1. ตัวอย่างเวลาเราทำโครงการไปแล้ว
อนุมัติมาแล้วมันก็จะติดในการขอใช้พื้นที่จะทำให้มุมมองในการทำงานของกองช่างในอีก
แบบหนึ่งในส่วนของชาวบ้านที่จริงแล้วเราเร่งรัดในการทำงานอยู่แล้วไม่ว่าจะมีปัญหาใน
เรื ่องกฎระเบียบ เพราะฉะนั้นกระผมมีความคิดว่า อย่างเช่นยกตัวอย่างบ้านจะเด้อ
โครงการในปี 2568 จะมีการก่อสร้างถนนในเขตซึ่งเป็นเขตพื้นที่ป่าอยู่แล้วครับ น่าจะ
เอาตัวนั้นมาขออนุญาตใช้พื้นที่ไว้เลย อย่างของโครงการปี 2566 ตกไปเกี่ยวกับการใช้
แทงค์น้ำซึ่งมีปัญหาจากการขอใช้พื้นที่ เนื่องจากติดปัญหาในการใช้พื้นที่ป่าสงวน อยาก
ให้มีการแก้ไขปัญหาเป็นหลักในการขอใช้พื้นที่ในแต่ละพ้ืนที่ รวมถึงล่าสุดงบประมาณจาก 
อบจ. ได้รับแจ้งจากผู้บริหารว่าไม่สามารถลงได้เพราะว่าติดพื้นที่ป่า เลยอยากให้มีการขอ
อนุญาตพื้นท่ีไว้ในอนาคต 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตชี้แจง อย่างของหมู่ที่ 6 ที่ถังเก็บน้ำที่ตกไป คือ
ว่าเราขออนุญาตไม่ได้เลยเนื่องจากพ้ืนที่ตรงนั้นเป็นต้นน้ำไม่สามารถก่อสร้างได้ ไม่สามรถ
ขออนุญาตก่อสร้างได้ ซึ่งของหมู่ที่ 6 มี 3 จุด ของผาเสริฐใน จะเด้อ จะจ๋อ ส่วนผาเสริฐ
ในติดตัวนี้เลยไม่สามารถทำได้ ส่วนจะเด้อ จะจ๋อ ทำได้ ส่วนที่ 2 โครงการบางโครงการไม่
ต้องขอเพราะตามมติ ครม.ได้ขอไปแล้ว แต่บางครั้งก็มีตกหล่นคือไม่มีเส้นทางของถนน 
อย่างของจะเด้อ มี 2 จุด จุดแรกมันเป็นถนนคอนกรีตอยู่แล้วตัวนี้ขอไปตามมติ ครม.แล้ว 
แต่มีอีกจุดคือเหมือนสร้างใหม่ ส่วนของหมู่ 8 มีทั้งหมด 4 จุด ตอนสำรวจถนนสายหลัก 
ณ ตอนนั้นเขาจะเอาด่วน จะเอา มติ ครม. ประมาณว่าให้ขอภายใน 180 วัน ต้องทำให้
เสร็จ จึงได้รวบรวมเอกสารทั้งหมดแล้วขอไปทั้งหมด ที่มาขอเป็นรอบๆเข้าใจว่าตกลง  
อย่างที่ สท. นำเรียนมา นั้นคือแผนของเราอยู่แล้ว ที่วางแผนไว้ว่าจะขอก่อนทุกอย่าง ตาม
ในแผน เราจะสำรวจตามแผน จะวางแผนงานไว้ ส่วนของหมู่ที ่ 1 ตอนแรกไม่ได้ขอ 
บังเอิญว่าเป็นพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่ามันต้องได้ขอเหมือนกัน มันเป็นบางส่วน 3-4 จุด จะมี
เข้าได้จุดเดียว 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออธิบายเรื่องของ งบ อบจ. ที่ไม่สามารถลงได้ ของบ้าน
จะเด้อ งบตัวนี้เป็นงบของ สจ.ไกรทอง ตกไปในเรื่องนี้ อบจ.ไม่มีนโยบายในการทำถนนใน
พื้นที่ป่า คสล. ถ้าจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของหินคลุกได้ แต่ตอนนี้ ได้ประสานกับ อบจ. 
เรื่องของการขยายไหล่ทางจุดที่อันตรายตรงดอยกองข้าว จะใช้งบที่ตกไป มาทำตรงนั้น
โดยการขยายข้างทาง 2 ข้างทาง 500 เมตร แล้วย้ายเสาไฟฟ้าชิดขอบทางให้มากที่สุด 
แต่ขั้นตอนต้องให้ชาวบ้านหมู่ที่ 6 ประชาคม โดยการยกเลิกงบประมาณตัวนี้ อบจ.จะได้
รวบรวมเอกสารเข้าสู่สภาฯ เพื่อจะดำเนินการในการขยายไหล่ทางเส้นทางดอยกองขา้วนี้
ได้ครับ ส่วนเรื่องหินคลุก ได้คู่สัญญารอเข้างาน งบประมาณล้านกว่าบาท จึงขอรบกวน 
ท่าน สท. ท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ด้วย ซึ่งตอนนี้ทาง อบจ. รอเอกสารจากท่านอยู่ครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ อยากจะนำเสนอเรื่องพ้ืนที่ป่า เพราะเราทำแผนทุกปี แผน 
5 ปี ว่าชาวบ้านต้องการอะไร เจ้าหน้าที่ต้องดูด้วยว่ามันอยู่พ้ืนที่เขตไหนเราจะลงมือทำได้
เลยไหมเรา พอชาวบ้านจะทำโครงการเราต้องไปขอทุกครั้ง เพราะถ้าทำไม่ได้บอกว่าทำ
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ไม่ได้โครงการนี้อยู่ติดเขตนี้ท่านก็ตัดโครงการนี้ออกไปเลยจะได้จัดขั้นตอนของเราไป 
อย่างของหมู่ที่ 6 ที่ตกไป มันจะเสียโอกาสชาวบ้านไปนะครับ  

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการ
อนุญาตเห็นชอบการใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 8 โครงการ 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ประธานสภาฯ 5.5 การขออนุญาตโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ตั้งเป็นรายการใหม่ 
จำนวน 2 รายการ (กองการศึกษา) 

 - เชิญผู้อำนวยการกองการศึกษา 

นายธนวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษาและท่านเลขา
นายก ท่านปลัด และผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายธนวัฒน์  อรรถชัยพานิช 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา  

 เรื่องเดิม 
  ตามที่เทศบาลตำบลดอยยาง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศใช้ไปเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น แต่
เนื่องจากกองการศึกษา มีความจำเป็นต้องจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังนี้ ๑. ครุภัณฑ์สำนักงาน 
รายการ ผ้าม่านพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน ๘ ชุด สำหรับใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
ดอยฮาง และ ๒. ครุภัณฑ์กีฬา รายการ โต๊ะเทเบิลเทนนิส จำนวน 2 ตัว สำหรับใช้งาน
เพ่ือบริการประชาชนไว้ใช้สำหรับออกกำลังเล่นกีฬา นั้น 

ข้อระเบียบ 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขเพิ ่มเติม หมวด 4  การโอนและแก้ไขเปลี ่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น 

ข้อพิจารณา 
ข้าพเจ้าฯ ขอเสนอ เรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๗ ตั้ง

เป็นรายการใหม่ ดังนี้ 

โอนลด แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา หน้า ๔๕ งบบุคลากร ประเภท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) รายการ เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้
จำนวน ๑,4๒๙,๓๐๐.- บาท ขอโอนลด จำนวน ๓๘,0๐๐.- บาท (สามหมื่นแปดพันบาท
ถ้วน) 
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โอนเพิ่ม 

๑) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภ ัณฑ์สำนักงาน รายการ ผ้า ม่านพร้อมชุดอุปกรณ์ โอนเพิ ่ม จำนวน           
๒๓,000.- บาท (สองหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

๒) แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ 
ประเภทครุภัณฑ์กีฬา รายการ โต๊ะเทเบิลเทนนิส โอนเพิ่ม จำนวน ๑๕,๐๐0.- บาท (หนึ่ง
หมื่นห้าพันบาทถ้วน) 

รวมงบประมาณ โอนเพิ่ม จำนวน ๓๘,000.- บาท (สามหมี่นแปดพันบาทถ้วน) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง ให้ความเห็นชอบ ใน
สมัยประชุมนี้ 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่

 - เชิญนายบุญเลิศ  นุ่มวงศ์ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที ่ปรึกษาและท่าน
เลขานุการนายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายบุญเลิศ นุ่มวงศ์ สมาชิกสภา
เทศบาลตำบลดอยฮาง เขต ๑ ขออนุญาตสอบถามว่าโต๊ะเทเบิลเทนนิส จะติดตั้งตรงจุด
ไหนครับ 

นายธนวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ จะติดตั้งห้อง CCTV ใหม่ ตรงข้ามโรงจอดรถ ซึ่ง
สามารถพับเก็บได้ครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ เคารพ กระผมว่าตัวเดียวน่าจะพอแล้วนะครับ กระผมแค่ออก
ความคิดเห็นนะครับ เราน่าจะซื้ออุปกรณ์กีฬาอ่ืนมาเพ่ิมดีกว่าครับ 

นายชนะภัยฯ - เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่ปรึกษา ท่านเลขานุการ
นายก และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน กระผมนายชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ  หัวหน้าสำนักปลัดขอ
อนุญาตนำเรียนข้อมูลเพิ่มเติมถึงวัถตุประสงค์และแนวทางที่จะใช้ในการจัดซื้ออุปกรณ์
ของกองการศึกษา อย่างโต๊ะเทเบิลเทนนิส ที่ท่าน สท.บุญเลิศ ออกความเห็นว่าควรจะซื้อ 
ตัวเดียว ทีแรกก็คิดว่าจะซื้อแค่ตัวเดียวครับ เพราะว่าเดิมทีไม่มีไว้ในพ้ืนที่ของเราเพราะไม่
มีใครเล่นเท่าไร แต่พอมีแล้วเลยคิดว่าจะมีการต่อยอดในอนาคตข้างหน้า  เมื่อมีการเล่น
การดำเนินการแล้วน่าจะมีการพัฒนาในการจัดการแข่งขัน ในการจัดการแข่งขันมันจะ
แยกชายหญิง ซึ่งเราก็ไม่อยากจะมาขอที่ประชุมบ่อย และจำนวนงบประมาณก็ไม่ได้มาก
อะไร เลยคิดว่าไหนๆ ก็จะซื้ออยู่แล้วเลยของจัดซื้อ 2 โต๊ะเลย เพื่อใช้ในการเล่นการ
แข่งขัน จึงขอนำเรียนและชี้แจงเพิ่มเติมครับ ขอบคุณครับ 

นายสุเทพฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ เคารพ ขอสอบถามว่าในกรณีที่ท่าน สท.บุญเลิศ พูดมาก็มี
เหตุผลนะครับ ว่าเรามีสนามและอยากทราบว่าเรามีอุปกรณ์อื่นๆ หรือยัง ถ้าเป็นไปได้
น่าจะขอจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาในส่วนที่ยังไม่มีด้วย 
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นายธนวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องอุปกรณ์กีฬานะครับว่าเรามี
อยู่แล้วครับ  

นายบุญเลิศฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตเพิ่มเติมครับอยากให้มีการจัดซื้อตาข่ายกัน
ลูกฟุตบอลตกน้ำด้วยครับ แล้วลูกบาตเกสบอลของเรามีหรือยังครับ  

นายธนวัฒน์ฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ยังไม่มีครับ เดี๋ยวจะพยายามจัดซื้อไว้ครับ เรื่องตาข่าย 
ขอหาข้อมูลราคากลางของตาข่ายก่อนครับเพราะเราต้องใช้ตาข่าย 50 เมตร สูง 20 
เมตร ประมาณนี้ครับ 

ประธานสภาฯ - สมาชิกสภาฯ ท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติที่ประชุมเห็นชอบการการ
อนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567 ตั้งเป้นรายการใหม่ จำนวน 2 รายการ 
(กองการศึกษา) 

มติที่ประชุมฯ           -  สมาชิกในที่ประชุม มี  ๑2 ท่าน  

-  เห็นชอบ         ๑2   เสียง 

-  ไม่เห็นชอบ         -   เสียง 

-  งดออกเสียง       -    เสียง 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ 6.1 เสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (สำนักปลัด) 

ประธานสภาฯ -  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

นายชนะภัยฯ  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่
ปรึกษาและท่านเลขานายก  กระผมนายชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ  หัวหน้าสำนักปลัด  

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 และตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 
48 ทศ กำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลง
ไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปีพร้อมทั้งประกาศรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยที่สำนักงานเทศบาล 

- ท่านนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้กระผมดำเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ประจำบึงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ครับ 

          รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำบึงบประมาณ พ.ศ.2566 
          เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

ตามที่ ข้าพเจ้านายเอื้ออังกูร เทพสมรส นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ได้แถลง
นโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง เมื่อวันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 ไว้
ดังนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ได้กำหนดนโยบายการบริหารเทศบาล
ตำบลดอยฮาง โดยยึดหลักการตามระบบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมและบทบัญญัติของ
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งถือเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศ 
รวมถึงกรอบอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาลและ
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตลอดจนกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยยึดแนวคิดหลักในการบริหารโครงการ กิจกรรม
ตามนโยบายที่สร้างความสามัคคีและการอยู่ดีมีสุขของพี่น้องประชาชนจึงได้กำหนด
นโยบายการบริหารงานของเทศบาลตำบลดอยฮาง ไว้ดังนี้ 

1.พัฒนาด้านสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน 

- ผลักดันระบบประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน สนับสนุนขยาย
ระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าพลังอาทิตย์ ปรับปรุงถนนให้มีความสะดวกและปลอดภัยต่อ
การสัญจรของพี่น้องประชาชน สนับสนุนให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดและสัญญาณไฟ
เตือนตามจุดเสี่ยง 

2. ส่งเสริมด้านการศึกษา และภาษาต่างประเทศ 

- ด้านภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน 
- ส่งเสริมและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น 
- ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

3.ส่งเสริมวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น 

- ส่งเสริมกิจกรรมและประเพณีชนเผ่าต่างๆในตำบล 
- ส่งเสริมให้มีตลาดนัดในชุมชน 
- ส่งเสริมทำนุบำรุงทุกศาสนา 
- ส่งเสริมการจัดตั้งฐานข้อมูลศิลปะ วัฒนธรรมจารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ส่งเสริมด้านสาธารณสุขส่งเสริมพัฒนา เพ่ิมบุคลากรทางการแพทย์ทุกแขนง 

- สนับสนุนช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง 
- ผลักดันให้มีรถรับ-ส่ง ผู้ป่วยประจำตำบล 
- ส่งเสริมอาสาสมัครทั้งทางบกและทางน้ำ 
- ส่งเสริมสนับสนุนยกระดับให้อาสาสมัครต่างๆในชุมชน 
- จัดตั้งหน่วยป้องกันโรคติดต่อเพ่ือรับมือกับโรคต่างๆ 

5. ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 

- สนับสนุนกีฬา ทางบก และทางน้ำ 
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้มีชื่อเสียง และเป็นรู้จัก 
- ส่งเสริมใหชุ้มชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 
- ผลักดันและสนับสนุน ให้มีการแข่งขันกฬีาต่างๆ (เช่น ฟุตบอลลีก ตำบล) 
- สนับสนุนให้มีการท่าเทียบเรอื, ส่วนหย่อม, และศูนย์ออกกำลังกายประจำตำบล 
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6. ส่งเสริมด้านการเกษตร 

- ผลักดันการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิม 
- ส่งเสริมการปลูกสมุนไพรทางเลือก 
- ส่งเสริมด้านการตลาดของผลผลิตทางการเกษตร 

7. ด้านป่าชุมชน 

- ส่งเสริมให้มีสวัสดิการ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันแนวเขตและไฟป่า 
- ส่งเสริมให้กองทุนป้องกันไฟป่า 

8. นโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 

- จะส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานให้ตรงกับ
มาตรฐานตำแหน่ง 

- จะกำกับดูแลแนะนำชี้แจงส่งเสริมและพัฒนาความรู้ของข้าราชการของเทศบาล เพ่ือ
ประโยชน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานงานบริหารงานบุคคล 

- จะส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

- จะส่งเสริมพัฒนาความรู ้ทักษะให้แก่พนักงานเทศบาลพนักงานจ้าง เพื ่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ตามที่ กระผมนายเอื้ออังกูร เทพสมรส ได้เข้าดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรี
ตำบลดอยฮาง เป ็นระยะเวลา 2 ปี 6 เด ือน โดยประมาณนั ้น กระผมในฐานะ
นายกเทศมนตรีตำบลดอยฮาง ได้ยืดมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาลโดย
คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนตำบลดอยฮางเป็นสำคัญ โดยมีผลการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ดังนี้ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้ต ั ้งงบประมาณรายจ่ายไว ้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 36,860,000 บาท (จ่ายจริง และได้รับเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จำนวน 8,971,000 บาท โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย 

นโยบายด้านที ่1 

การพัฒนาด้านสาธารณปูโภค โครงสร้างขึ้นฐาน 

ได้บรรจุโครงการก่อสร้างของหมู่บ้านทุกหมู่บ้านที่ได้เสนอผ่านเวทีประชาคมเมื่อ
ต้นปีงบประมาณและกระผมได้นำมาบรรจุในเทศบัญญัติรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2566 และดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 14 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลตำบลดอยฮาง จำนวน 350,000 
บาท 

2. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมห้องเก็บของเทศบาลตำบลดอยฮาง จำนวน 70,000 บาท 

3. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเด็กบ้านผาเสริฐ จำนวน 86,000 บาท 
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4. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ประสานงานกำนันผู้ใหญ่บ้านเพ่ือใช้เป็นอาคารปฏิบัติงาน
ควบคุมดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) จำนวน 155,000 บาท 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเข้าหนองเงิน หมู่ที่ 3 ตำบลดอยฮาง
จำนวน 130,000 บาท 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสถ. จำนวน 2 จุด หมู่ที่ 5 บ้านยางคำนุ จำนวน 252,000     
บาท 

7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งน้ำร้อน (สองแคว-น้ำตกห้วยแก้ว)
หมู่ที่ 7 จำนวน 297,000 บาท 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านผาเสริฐ  (ผาเสริฐใน) หมู่ที่ 6 จำนวน 
368,000 บาท 

9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่4 บ้านโป่งนาคำ จำนวน 
260,000 บาท 

10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมฝาปิดถนนสายหลักบริเวณซอย  11 หมู่ที่ 2
จำนวน 335,000 บาท 

11. โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 19 หมู่ที ่3 ตำบลดอยฮาง  จำนวน 
224,000 บาท 

12. โครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 8 จำนวน 274,000 บาท 

13. โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 จำนวน 70,000 
บาท 

14. โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1  จำนวน 220,000 บาท 

รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 3,091,000 บาท 

นอกจากการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติรายจ่ายที ่ได้ตั ้งไว้แล้วนั ้นคณะ
ผู้บริหารยังได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณ เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ ซึ่งทำให้เทศบาลตำบลดอยฮางได้รับงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ 
จำนวน 5 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,971,000.บาท ดังนี้ 

ประเภทโครงการ ชื่อโครงการ งบประมาณ สถานะ 

ไฟป่า 

เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจด้าน
การป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอย
ฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
(1500837000100420A642) 

18,700.00 
6 ลงนามในสัญญา
และเริ่มก่อสร้าง 
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นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาต ตอนนี้พื้นที่ใต้สะพานสะพานบายพาส มีพื้นที่ 
130 ไร่ ซึ่งเป็นพ้ืนที่สาธารณะ และตอนนี้กรมทางหลวงเขาขอใช้พ้ืนที่ก่อนเราแล้วแต่อยู่
ระหว่างในการขอใช้พื้นที่ครับ ถ้ากรมทางหลวงขอเข้ามาบริหารจัดการซึ่งเป็นมติของเขา
อยู่แล้ว ชาวบ้านดอยฮางจะขาดประโยชน์ ซึ่งกระผมก็เลยมีแนวคิดว่าจะขอใช้พื ้นที่
เหมือนกัน เพราะส่วนนั้นจะสร้างประโยชน์ให้พี่น้องชาวบ้านเราเยอะมาก ซึ่งในหน้าร้อน
ที่จะถึงนี้จะมีเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งปีที่ผ่านมามีการบริหารโดยคณะกรรมการหมู่บ้านเอง 
กระผมได้เข้าร่วมประชุมกับหมู่บ้านมันมีปัญหากันเยอะมากกระผมเลยมีนโยบายว่าขอ
ทางสภาฯ ช่วยลงความคิดเห็นว่าปีนี้ทางเทศบาลจะดำเนินการบริหารจัดการให้เสมอภาค
เหมือนกัน โดยที่ว่าผลประโยชน์ไม่ได้ไปกระจุกอยู่กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเหมือนที่ผ่านมา ทาง
สภาฯ มีความคิดเห็นอย่างไรครับ 

 

การก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด
ไม่เกิน 50 คน แบบตอกเสาเข็ม ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอยฮาง เทศบาล
ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
(15008370001004200031) 

2,020,000.00 
6 ลงนามในสัญญา
และเริ่มก่อสร้าง 

กล ้องโทรท ัศน ์วงจรปิด 
CCTV 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV System) 
จำนวน 36 ตัว บ้านดอยฮางใน บ้านฮ่อ
งอ้อ บ้านดอยฮาง และโป่งนาคำ หมู่ที่ 1 
- 4 เทศบาลตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง
เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
(15008370001004200883) 

3,911,300.00 
6 ลงนามในสัญญา
และเริ่มก่อสร้าง 

ลานกีฬา 

(ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านดอย
ฮางนอก หมู่ที่ 3 เทศบาลตำบลดอยฮาง 
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
(15008370001004200274) 

795,000.00 
6 ลงนามในสัญญา
และเริ่มก่อสร้าง 

ก ่ อ ส ร ้ า ง / ป ร ั บ ป รุ ง 
ซ่อมแซมถนนและพัฒนา
แหล่งกักเก็บน้ำที ่อยู ่ใน
ค ว าม ร ั บ ผ ิ ด ช อบ ข อ ง
อ ง ค ์ ก ร ป ก ค ร อ ง ส ่ ว น
ท ้องถ ิ ่นซ ึ ่ ง ได ้ร ับความ
เสียหายจากสาธารณภัย
หรือเพ่ือแก้ไขปัญหา 

ปรับปรุงซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
สายทางผาเสริฐ-บ้านห้วยแก้ว (หย่อมบ้าน
แก่งหลวงนอก) รหัสสายทาง ชร.ถ 70-
016 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย 
จังหวัดเชียงราย 
(90909610012000300174) 

 

2,226,000.00 

4 อน ุม ั ต ิ ผลการ
จัดซื้อจัดจ้าง (รอลง
นาม) 
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ประธานสภาฯ - เชิญ สท.นิวัฒน์  คำวัง 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในความคิดเห็นกระผมว่าเป็นการดีครับถ้าให้เทศบาล
บริหารจัดการ 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  หากให้เทศบาลเราบริหารจัดการเองได้ ก็ต้องหาช่องทาง
ในการจัดการให้มันเป็นระเบียบ  

นายบารมีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในความคิดเห็นกระผมว่าเป็นการดีครับถ้าให้เทศบาล
บริหารจัดการ แต่จะต้องปรึกษาหลายๆ ฝ่ายด้วยครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ในพื้นที่ที่ว่า 130 ไร่ ซึ่งกระผมไม่รู้ว่ามันถึงจริงหรือไม่ 
เมื่อก่อนเขตแนวมันอยู่ทางแม่ยาวด้วย อยากให้เน้นไปดูพ้ืนที่ด้วยว่าฝั่งเรามีกี่ไร่ เรื่องการ
ที่จะให้ชาวบ้านมาขายของแล้วเรามาบริหารจัดการเองนี้ 130 ไร่ นี้เขาอาจจะให้เราไม่
หมดก็ได้ เรื่องการบริหารจัดการเองนี้กระผมว่ายากอยู่ครับ เพราะคนในพ้ืนที่ต่อต้าน เรา
ต้องไปฟังเสียงในชุมชนของเขาก่อนครับ ขอฝากด้วยครับ เราต้องรีบดำเนินการด้วยครับ 
เพราะก็ใกล้จะถึงหน้าร้อนแล้วครับ  

นางกฤตภรณ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เห็นด้วยกับแนวคิดของท่านนายกฯคะ หากเราจะมา
บริหารจัดการเองได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะต้องถามเจ้าของพ้ืนที่ด้วย 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ต้องขอขอบคุณที่ได้แสดงความคิดเห็นกันมาครับ ในเดือน
หน้าถ้ามีการประชุมในหมู่บ้านกระผมจะขอเข้าร่วมประชุมและเอาวาระเรื่องนี้เข้าที่
ประชุมด้วยครับ หาก สมาชิกสภาฯ ท่านใดไม่ติดภาระกิจอะไรของเชิญเข้าร่วมประชุม
ด้วยกันเพ่ือจะได้หาทางออกให้ชาวบ้านครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ 

นายชนะภัยฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  เรื่องการขออนุญาตพื้นที่ตรงสะพานบายพาส ขอฝาก 
ผู้อำนวยการกองช่าง เรื่องขอบเขตและการขอใช้พื้นที่ด้วยครับ 

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอสอบถามว่าที่ตรงนั้นเป็นที่สาธารณะหรือว่าเป็นที่ของ
ใครครับ 

นายชนะภัยฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  กระผมยังไม่เห็นเอกสารที่เป็นเอกสารสิทธิ์จริงๆเลยครับ 
แต่ที่สาธารณประโยชน์มี 2 ประเภท  

1. เรื่องที่สาธารณประโยชน์กรณีใช้พื้นที่ร่วมกันจะอยู่ในส่วนของมหาดไทยที่
กำกัดดูแล คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม พรบ.องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ว่านายอำเภอร่วมหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่กำกับ
ดูแล 

2. เป็นของกระทรวงมหาดไทย แขวงการทาง อำนาจอยู่ที่ผู้บริหารจังหวัด  

 ณ ตอนนี้ทราบว่าเราเป็นผู้ดูแลและใช้ประโยชน์โดยแขวงการทางมาขอใช้ประโยชน์ต่อ
จากเรา ส่วนขอเท็จจริง หากผมได้ข้อมูลจะมานำเรียนให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่งครับ 
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ประธานสภาฯ 6.2 เสนอรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮางประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 
2566) 

ประธานสภาฯ -  เชิญหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 

นายชนะภัยฯ  -  เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ท่านนายก ท่านรองนายก ที่
ปรึกษาและท่านเลขานายก  กระผมนายชนะภัย  หล้าเต๋จ๊ะ  หัวหน้าสำนักปลัด  

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 ข้อ 29(3) ได้กำหนดให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อสภาเทศบาล เพื่อให้
สภาฯ ทราบถึงผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมา 

จึงขออนุญาตบรรจุวาระ เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลดยฮาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. 
2565 ถึง กันยายน พ.ศ.2566 เข้าเป็นวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลดอยฮาง 

สรุปรายงานผลการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง กันยายน พ.ศ. 2566) 

ตามที่เทศบาลตำบลดอยฮาง ได้จัดทำแผนพัฒนา (พ.ศ.2566 - 2570) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นท่ีก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนา
นั้น 

แผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอยฮาง พบว่ามีจำนวนโครงการในแผนพัฒนา ปี พ.ศ.
2566 มีทั้งสิ้น จำนวน 62 โครงการ ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในเทศบัญญัติรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2566 จำนวน 62 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 เทศบาลตำบลดอยฮาง 
ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.2566 - 2570) เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 

เทศบาลตำบลดอยฮางได้ประกาศใช้แผนพัฒนา (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ
ทบทวนพ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ซ่ึงตามแผนพัฒนาเทศบาลตำบลดอย
ฮาง พบว่ามีจำนวนโครงการในแผนพัฒนา ปี พ.ศ.2565 มีทั้งสิ้นจำนวน 68 โครงการ 
ได้บรรจุโครงการ/กิจกรรมไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 61 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 89.71 

ตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้งสิ้นจำนวน 
62 โครงการ โดยมีการนำโครงการในแผนพัฒนาไปดำเนินการจริง จำนวน 58 โครงการ 
คิดเป้นร้อยละ 93.54 
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โดยมีรายละเอียดการตั้งงบประมาณแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ที่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวน
โครงการใน
แผนพัฒนา 
พ.ศ.2566 

จำนวน
โครงการที่
ดำเนินการ
จริง พ.ศ.
2566 

คิดเป็นร้อย
ละของ

โครงการใน
แต่ละด้าน 

1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 14 14 100 

2 ด้านเศรษฐกิจ 7 7 100 

3 ด้านการศึกษาวัฒนธรรม 20 17 85 

4 ด้านสังคมและความมั ่นคงใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

8 7 88 

5 ด้านสิ่งแวดล้อม 6 6 100 

6 ด้านการเมืองการบริหาร 7 7 100 

รวม 62 58 93.54 
 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลตำบลดอยฮาง ดำเนินการเบิกจ่ายโครงการ
พัฒนา ทั้งสิ้น จำนวน 5,592,225.42 บาท (ไม่นับรวมรายจ่ายประจำ เช่น เงินเดือน 
ค่าตอบแทน ค่าวัสดุ ค่าครุภัณฑ์เป็นต้น) คิดเป็นร้อยละ 94.47 โดยเรียงลำดับการ
เบิกจ่ายงบประมาณจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดตามลำดับดังนี้ 

ลำดับที่ 1 ด้านสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
ลำดับที่ 2 ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
ลำดับที่ 3 ด้านเศรษฐกิจ 
ลำดับที่ 4 ด้านสิ่งแวดล้อม 
ลำดับที่ 5 ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
ลำดับที่ 6 ด้านการเมืองและการบริหาร 
ในการดำเนินภารกิจด้านการให้บริการสาธารณะ เทศบาลตำบลดอยฮางได้

ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบล
ดอยฮาง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยการสุ่มเป้าหมายหมู่บ้านที่ผู้เข้าร่วมประเมิน
โครงการ จำนวน 8 หมู่บ้าน รายละเอียดดังนี้ 

โดยมีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ คือ เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานด้านการดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลดอยฮางให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อสามารถนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการ
บริหารงานด้านการดำเนินการโครงการก่อสร้างของเทศบาลตำบลดอยฮางให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินการโครงการก่สร้างพื้นฐานของ
เทศบาลตำบลดอยฮางในภาพรวม ของแต่ละหมู ่บ้านในงบประมาณปี พ.ศ.2566 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) ปรากฎผลดังนี้ 

หมู่ที่ 1 มีระดับคะแนนเฉลี่ย คือ 4.00 คะแนน 
หมู่ที ่2 มีระดับคะแนนเฉลี่ย คือ 4.64 คะแนน 
หมู่ที ่3 มีระดับคะแนนเฉลี่ย คือ 3.91 คะแนน 
หมู่ที ่4 มีระดับคะแนนเฉลี่ย คือ 3.90 คะแนน 
หมู่ที ่5 มีระดับคะแนนเฉลี่ย คือ 4.70 คะแนน 
หมู่ที ่6 มีระดับคะแนนเฉลี่ย คือ 4.60 คะแนน 
หมู่ที่ 7 มีระดับคะแนนเฉลี่ย คือ 4.27 คะแนน 
หมู่ที ่8 มีระดับคะแนนเฉลี่ย คือ 4.88 คะแนน 

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอของคณะกรรมการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ให้ข้อคิดเห็นและสรุปผลการ
ประเมินไว้ดังนี้ 

1. เสนอให้มีการปรับปรุงขั ้นตอนในการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื ้นฐาน 
เนื่องจากเกิดความล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และเกิดความผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง 
ขอให้ผู้บริหารติดตามควบคุมให้มากยิ่งข้ึน 

2. การประสานงานโครงการที่มาจากหน่วยงานอื่นขอให้แจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้าน
เสียก่อนเพื่อจะได้ชักซ้อมความเข้าใจและประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านเมื่อมีความชัดเจน
แล้ว 

3. โครงการปรับภูมิทัศน์สองข้างทาง ขอให้ปรับปรุงการบริหารจัดการใน
ประเด็นการเบิกจ่ายให้เกิดความรวดเร็วมากยิ ่งขึ ้น(หมู่บ้านใดตัดเสร็จก่อนก็ควรจะ
เบิกจ่ายให้ก่อนไม่ควรรอให้ตัดแล้วเสร็จทุกหมู่บ้านแล้วจึงเบิกจ่ายให้พร้อมกัน เป็นต้น) 

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลตำบลดอยฮาง มีรายละเอียดดังนี้ 

- ในการแต่งตั ้งตั ้งคณะกรรมการติดตามแผน เห็นควรกระจายตัวแทนให้
ครอบคลุมครบทุกหมู่บ้าน ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการสะท้อนการพัฒนาจากหมู่บ้าน
มายังผู้บริหารได้โดยตรงและครอบคลุมที่มากสุด 
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พักเที่ยง   12.00 น. – 13.00 น. 

นายชนะภัยฯ - ที่ประชุมสภาฯ ครบองค์ประชุม เรียนเชิญท่านประธานสภาฯ ดำเนินการประชุมต่อ 

ประธานสภาฯ - แจ้งให้ทราบว่าช่วงบ่ายนี้ สท.วัชระ  โชคคูณเกษม ขออนุญาตลาไปหาหมอ จะเหลือ
สมาชิกสภาฯ 11 ท่าน 

 - เชิญท่านนายกเทศมนตรีฯ 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตแจ้ง เรื่องการประกวดแข่งลาบ กำหนดการไม่
เกิน วันที่ 5 มกราคม 2567 และได้เสนอให้ฝ่ายปกครองจัดงานบอลควบคู่กันเพื่อจะได้
มีแขกเยอะขึ้น รายได้ที่เข้ามาคือ ฝ่ายสภาฯ ฝ่ายปกครอง หลักคือฝ่ายสภาฯและฝ่าย
ปกครอง 1 กอง มีท่านใดเห็นว่าอย่างไรบ้างครับ 

นายสัญญาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอนำเรียนเพิ่มเติมซึ่งท่านนายกฯ มีนโยบายจะโปรโมท 
มะแขว่นดอยฮาง ซึ่งในช่วงเช้าจะมีการประกวดแข่งทำลาบและช่วงเย็นก็จะเป็นงานบอล 
เลยถือโอกาสนี้ และได้มีโอกาสหารือกับฝ่ายปกครองบางส่วนและ สท.บางท่าน ว่าเรื่อง
กีฬาตำบล ส่วนมากปกครองว่าเราเว้นกีฬาตำบลสัก 1 ปีก่อน ซึ่งมันมีงบกีฬาตำบลที่ตั้งไว้ 
อยากจะขอหารือ สมาชิกสภาฯว่า หากเราไม่จัดกีฬาตำบล แต่เราจะจัดเป็นกีฬาสีหมู่บ้าน 
สมาชิกสภาฯมีความเห็นว่าอย่างไรครับ 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องการแข่งลาบ เห็นด้วยครับแต่เราต้องวางแผนจัดการ 
บริหารให้ดี อย่างที่ผ่านมาที่ได้ไปงานบอล มา จะมีเสียงในด้านลบออกมาเยอะ ส่วนเรื่อง
การจัดกีฬา หากจะมีการเว้นเรื่องกีฬาตำบลไปสัก 1 ปี มันก็ดีนะครับ แต่จะให้หายไปเลย
มันเป็นไปไม่ได้ หากมีการจัดเป็นกีฬาสีแต่ละก็ดีครับ จะได้เปิดโอกาสใหค้นภายในหมู่บ้าน
ได้โชว์ความสามารถ ได้ออกกำลังกาย เพราะถ้าเป็นกีฬาตำบลส่วนมากคนที่ ได้เล่นก็ได้
เล่น จะมีบางส่วนที่ไม่ได้เล่นก็มี  

นายบารมีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ งานบอลนี้จะจัดกี่โต๊ะครับ กี่คน ต้องระบุด้วย ต้องมีบัตร 
ต้องทำล่วงหน้าก่อนเพ่ือจะได้มีเวลาขายบัตร เรื่องกีฬาตำบล กระผมก็เห็นด้วยหากจะให้
จัดแต่ละหมู่บ้าน คิดว่าฝ่ายปกครองน่าจะเห็นด้วยครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เห็นด้วยครับเรื่องกีฬาตำบลที่เว้นไว้ สัก 1 ปี ก่อน แล้วมา
จัดกีฬาสีแต่ละหมู่บ้านแทน ส่วนเรื่องงบประมาณเราค่อยมาคุยกันอีกที 

 - ส่วนเรื่องอื่นๆ อยากจะสอบถามเรื่องลานกีฬาซึ่งสร้างมานานแล้วได้ยินว่ายังไม่มีการส่ง
งานไม่ทราบว่าติดขัดอะไรครับ 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ลานกีฬาได้ส่งงานเรียบร้อยแล้วครับ ประมาณช่วงเดือน 
กันยายน ครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ครับก่อนกันยายน กระผมได้ไปขอสำเนาจากเทศบาลมา 
แล้วอยากทราบว่ามีการโดนปรับไหมครับ ผมจะอ่านให้ฟังครับ ผู้รับต้องเริ่มทำสัญญา
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ภายในวันที่ 10 กันยายน 2566 ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 7 มิถุนายน 
2566 อยากทราบว่าส่งงานเมื่อไร 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตครับโครงการสัญญาเลขที่ 10 ลงวันที่ 9 
มีนาคม 2566 หจก.มหามาศศิวะ โดย นางสาวอังณา จิระปัญญา โครงการก่อสร้างเป็น
ลานกีฬาหมู่ที่ 3 งบประมาณ 795,000.-บาท ค่าปรับ 795.-บาท ระยะเวลาก่อสร้าง 
90 วันกำหนดแล้วเสร็จ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ตามคำสั่งคณะกรรมการ 123/2566 
ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สัญญาลงวันที่ 9 มีนาคม 2566 และผู้รับจ้างแจ้งเข้างาน
วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ส่งมอบงานวันที่ 12 มิถุนายน 2566 ตรวจรับวันที่ 15 
มิถุนายน 2566 มีค่าปรับ 3,975.-บาท ส่งงานล่าช้า 5 วัน ค่าปรับวันละ 795.-บาท 
รวมทั้งหมด 3,975.-บาท จำนวนเงินตามสัญญา 795,000.-บาท คงเหลือจ่ายให้ผู้รับ
จ้าง 791,0250.-บาท ครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เท่าที่ไปสำรวจดูมา มีรอยแตกของสนามบาสหลายจุดนะ
ครับ จะแก้ไขอย่างไรครับ ไม่ทราบว่ารอยแตกนี้เป็นก่อนตรวจรับงานหรือไม่ทราบนะครับ 
คิดว่ามันน่าจะทรุดนะครับ และตอนนี้ยังอยู่ในระยะประกันอยู่ 

ประธานสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองคลัง 

นางมลิกาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามที่ท่าน สท.บุญเลิศ ได้สอบถามมา รายงานพัสดุได้ทำ
รายงานแจ้งไปให้ผู ้รับจ้างแล้วเพราะช่วงนี้มันเป็นเรื ่องของการรับประกันความชำรุด
บกพร่องของผู้รับจ้างแจ้ง ซึ่งมันมีห้วงระยะเวลาอยู่แล้ว ตอนนี้ได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้วแต่
รอเขาตอบรับมา ซึ่งมันมีเรื่องของสัญญา เรื่องของข้อกำหนดในสัญญาอยู่แล้ว ขอนำเรียน
แจ้งเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ตอนนี้ก็ทราบอยู่แล้วว่ามีการประกัน แต่ตอนนี้เขาจะรอ
ใกล้หมดประกันแล้วมาทำให้เราหรือเปล่า หรือจะให้ปล่อยตามสภาพนี้ไปตลอดครับ  

- เรื่องสนามฟุตบอลซึ่งที่ผ่านมาฝนตกมีน้ำขัง การทำน่าจะทำลาดเอียงไปทางข้างถนน
ใหญ่เราถ้าฝนตกมันก็จะเหมือนสภาพเดิมอีก ถ้าฝนตกมาก็จะทำให้มีน้ำขังอีก ทุก
ท่านก็น่าจะเห็นนะครับ ขอฝากช่วยดูด้วยนะครับ  

ประธานสภาฯ - เชิญนายกเทศมนตรี 

นายกเทศมนตรีฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เรื่องสนามฟุตบอล ได้เห็นปัญหาของน้ำขังแล้วนะครับก็มี
แนวคิดว่าจะทำลาน ซึ ่งกองช่างได้สำรวจแล้วนำเสนอเรื ่องของการทำร่อง ขอให้
ผู้อำนวยการกองช่างช่วยขี้แจงเพ่ิมเติมด้วยครับ 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ ขออนุญาตครับ คือโครงการสนามกีฬา เราใช้แบบ
มาตรฐาน ซึ่งจะมีขนาดของมัน 45 , 65 ซึ่งพื้นที่ของเราเต็มจำนวน จากฝั่งทิศเหนือไป
ถึงต้นไม้ ตอนสำรวจคิดว่าจะเป็นแบบลาดเอียง คือขุดเป็นร่อง แล้วพอดีมันไม่สามารถขุด
ได้เพราะว่าพื้นที่ปลูกหญ้ามันเต็มจำนวนเลย และได้นำเรียนให้ผู้บริหารทราบว่าจะมีราง
ระบายน้ำซึ่งในแบบมันไม่มี เราใช้แบบมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย วิศวกรมา
เราก็ได้อธิบายและมอบหมายงานว่าเราจะทำรางระบายน้ำรอบขอบสนามกีฬา และสนาม
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บาส โดยที่ส่วนที่ออกน่าจะเป็นท่าน้ำ จะเอาออกด้านใดด้านหนึ่งไม่ได้เราจะต้องวางท่อ 
คงจะให้น้ำลงไปทางน้ำกก คงจะทำโครงการเข้ารับการสนับสนุนต่อไปครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอสอบถามเรื่องที่ผู้อำนวยการกองคลัง แจ้งให้ผู้รับเหมา
ได้มีกำหนดวันหรือไม่ว่าเขาจะมาซ่อมให้เราเมื่อไร 

นางมลิกาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เบื้องต้นภายใน 15 วัน นับจากได้รับหนังสือ ณ ตอนนี้ก็
รอแบบตอบรับอยู่ ถ้าครั้งที่ 1 ผู้รับจ้างยังไม่มา ก็จะทำหนังสือไปรอบที่ 2 อีก เพราะว่า
ระเบียบข้อกฎหมาย อย่างน้อยจะต้องแจ้งให้ 2 ครั้ง เราถึงสามารถดำเนินการได้ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอบคุณครับที่ชี้แจงข้อมูลให้  

 - ขอสอบถามเรื ่องศาลาอเนกประสงค์ ซึ ่งจากที ่ดูแบบการเขียนแบบแล้ว ชาวบ้าน
สอบถามมาว่าศาลาที่เขาไปเชื่อมเหล็กให้ เชื่อมให้เป็นจุดเป็นจุดนิดเดียว ชาวบ้านก็ไม่
พอใจ ชาวบ้านบอกมันไม่มีในแบบ ซึ่งผมดูแล้วมันก็ไม่มีในแบบจริง ต้องให้ผู้รับเหมามา
ทำเสริมให้เรา ทำไมไม่ทำให้สุดหลังคาไปเลย ตามแบบความจริงแล้วประตูต้องอยู่อีกช่อง
หนึ่ง ดูตามบันทึกการประชุมคือแก้แบบทีหลังแต่ทำก่อนนะครับ บันทึกเมื่อวันที่ 12 
กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือมาเปลี่ยนแปลงแก้ไขประตู
ศาลา หมู่ที่ 1 บานเลื่อน ที่ระบุ ที่ปรึกษาผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาฯ เขต 1 ซึ่งกระผมก็
ไม่ทราบว่าใครมาบ้างอันนี้ผมไม่ทราบ แต่นี้มันกระทบ สมาชิกสภาฯ ทั้ง 6 คนเลย นะ
ครับ แล้วคุณไปอ้างเขต 1 คุณไม่ควรไปอ้าง คุณต้องระบุเป็นบุคคลนะครับ ซึ่งสมาชิก
สภาฯ บางคนก็ไม่รู้เรื่องนะครับ ซึ่งจริงๆ แล้วผู้ใหญ่บ้านก็ไม่น่าจะมีสิทธิ์นะครับ มันต้อง
เป็นคณะกรรมการคุมงานนะครับมาเสนอในการเปลี่ยนแบบนะครับ คุณต้องปรึกษา
คณะกรรมการนะครับ ไม่ใช่ว่าคุณเอาผู้ใหญ่บ้านมาขอเปลี่ยนแปลงแบบ และในส่วนนี้ก็
ไม่มีการผ่านประชาคมนะครับ คุณเอากรรมการอย่างเดียว จะขอเปรียบเทียบโครงการอีก
โครงการนะครับ เรื่องการวางท่อประปา ทำไมคุณทำแบบแปลงเปลี่ยนโครงการใหม่ คุณ
วางท่อใหม่จะต้องขอประชาคมใหม่นะครับ โครงการหมู่เดียวกัน 2 โครงการทำไมทำไม่
เหมือนกัน คุณจะต้องทำเหมือนกันซิครับ ต้องบอกชาวบ้านในที่ประชุมว่าเราเปลี่ยนเพ่ือ
ความเหมาะสมหรือว่าอะไรก็ว่ากันไปซิครับ ถ้าบอกมันก็ไม่ใช่มีปัญหานะครับ นี้คุณทำ
ก่อนแล้วมาแก้ไขแบบทีหลังนี้ผมไม่เหมาะสมนะครับ แล้วก็คือได้สอบถามไปยัง นาย
สมาน สิงขรชัยรัตน์ วันนั้นซึ่งนายสมาน ไม่ได้มาที่เทศบาล ในบันทึกนี้คุณอ้างนายสมาน 
เป็นคนขอเปลี่ยนแปลงแบบ ซึ่งวันนั้นนายสมานก็ไม่ได้มาที่เทศบาลนะครับ แล้วเอาชื่อ
เขามาอ้างว่าขอแก้ไขแบบได้อย่างไร เขาไม่พอใจนะครับ เลยอยากจะขอฝากว่าทำอะไรให้
ตรงไปตรงมานะครับ ขอฝากเจ้าหน้าที่ด้วยว่าทำให้มันถูกต้องด้วยครับ ขอท่านช่วยชี้แจง
ด้วยครับ 

ประธานสภาฯ - ผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอชี้แจงเรื่องศาลา หมู่ที่ 1 ในแบบมันไม่มีข้างบนเท่าที่
เห็นเป็นตะแกรงเป็นด้านหลังมันไม่มีแต่ผู้รับจ้างเขาใส่ให้ ซึ่งได้คุยกับผู้รับจ้างแล้ว ซึ่ง
ชาวบ้านว่าทำไมไม่ทำตามแบบ เลยบอกว่าผู้รับจ้างเขาเอาไปใส่ให้เพราะว่ามันมีปัญหาว่า
รถเข้าไปชน เลยถามว่าจะให้รื้อออกหรือไม่ เขาบอกว่าเอาตามนี้ก็ได้ ซึ่งไม่ได้ขอผู้รับจ้างผู้
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รับจ้างดูแบบแล้วเข้าใจไปเอง ส่วนประตู ขอนำเรียนว่าตอนที่ช่างได้ไปสำรวจจะมีสมาชิก
สภาฯ บางส่วน ผู้ใหญ่บ้านก็มาคุยว่าจะทำแบบนี้ คือตอนที่ทำได้กำหนดไว้แบบนี้ แล้ว
ตอนประชุมครั้งก่อน มี สท. ท่านหนึ่ง ถามว่าแก้ได้ไหม ผมเลยตอบว่าแก้ได้ครับ ถ้าสมมุติ
ว่าแก้ไปแล้วหมู่บ้านต้องการแบบนี้ หากเราทำตามแบบแล้วหมู่บ้านตำหนิมา เราก็ไม่
อยากได้ยินเสียงนี้นะครับ การแก้เราสามารถแก้ไขสัญญาได้ โครงการใดที่ทำสัญญาไป
แล้วมันเป็นอำนาจของนายกฯ โดยการแก้ไขนั้นไม่กระทบความกว้างความยาวความสูง 
ปริมาณเนื้องานมันไม่ผิดไป สามารถแก้ได้ การแก้มันต้องมีที่มาที่ไป ถ้ามีที่มาที่ไปขอ
ผู้ใหญ่บ้านทำหนังสือมาเข้าที่เทศบาลด้วย ซึ่งมันมีต้นเรื่องอยู่ขอแก้ไขเราก็ทำให้ถูกต้อง 
ส่วนเรื่องรายงานการประชุมที่ว่ามีการร่วมหรือไม่ร่วมนั้นกระผมก็ไม่ทราบว่าท่านเอา
เอกสารนั่นมาจากไหนนะครับ  

นายบญุเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ เอกสารการประชุมนี้ ผมเอามาจากเทศบาลครับ  

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาต ขอชี้แจงเรื ่องประตูครับ อันนี้กระผมกับ 
สท.กฤตภรณ์ ได้คุยเรื่องประตูศาลาหมู่ที่ 1 ว่ามันปิดเปิดยากเลยถามผู้อำนวยการกอง
ช่าง ว่าเปลี่ยนจุดประตูไปด้านหลังได้หรือไม่ ทีแรกว่าจะเอามติที่ประชุมไหม และได้คุย
กับ สท.กฤตภรณ์ ว่าให้สอบถามไปยัง สท.บุญเลิศ ด้วย ซึ ่ง สท.กฤตภรณ์ บอกว่า 
สอบถาม สท.บุญเลิศ แล้ว  อันนี ้กระผมก็ไม่ทราบว่า สท.กฤตภรณ์   ได้สอบถาม         
สท.บุญเลิศ จริงหรือไม่นะครับ  

นางกฤตภรณ์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาต ซึ่งเท่าที่ดูแล้วหากเอาประตูไว้ตรงนั่น ซึ่งตรง
นั่นมันเป็นขั้นบันได ซึ่งตรงกับประตู เลยเป็นห่วงความปลอดภัยของชาวบ้าน เลยได้คุย
กับ สท.นิวัฒน์ กับ ผู้ใหญ่บ้าน ว่า ถ้าเราย้ายจุดประตูจะดีกว่าไหม แล้วก็ได้ปรึกษา สท.
บุญเลิศ แล้วเหมือนกัน ซึ่ง สท.บุญเลิศ ก็บอกว่าย้ายได้ถ้าทำได้นะ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขอชี้แจงว่า กระผมบอกว่าต้องตามแบบเพราะเราไม่มี
อำนาจที่จะทำได้เพราะเราเป็นแค่สังเกตุการณ์นะครับ ผมติดใจที่ว่า นายสมาน ไม่ได้พูด
แล้วท่านอ้างว่านายสมาน พูด เอกสารการประชุม ว่า นายสมาน สิงขรชัยรัตน์ ขอเปลี่ยน
แบบ จุดติดตั้งประตูศาลาอเนกประสงค์ของหมู่ที่ 1 มันหมายความว่าอย่างไรครับ สิ่งที่
ผมพูดในที่ประชุมวันนี้เพื่อความถูกต้องนะครับแล้วเพื่อประโยชน์ของพ่ีน้องชาวบ้านนะ
ครับ ไม่ใช่ว่าผมพูดลอยๆนะครับ ผมมีเอกสารหมด อันไหนที่ทำถูกต้องดีแล้ว ก็ดีนะครับ 
แต่อันไหนที่ทำไม่ถูกต้องผมก็ต้องแย้งมันเป็นธรรมดานะครับ  

นายนิวัฒน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ต้องขอขอบคุณในความหวังดีของท่าน สท.บุญเลิศ ด้วย
ครับ แต่อย่างเรื่องประตูที่เขามาแก้ไขให้นี้อยากถามท่านว่ามันดีหรือไม่หรือว่าท่านเห็นว่า
มันไม่ดี กระผมจะได้ให้เขามารื้อออกให้ครับ ซึ่งจริงแล้วมันก็ดีหมดแล้วครับแต่ว่าตรง
ประตูมันผิดแบบจริงแต่เพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านเลยขอให้ช่างมาช่วยย้ายจุดให้ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขอพูดเรื่องย้ายแผงที่โรงรถไปย้ายข้างๆแล้วทำไมผมขอ
ไม่ได้ แล้วทีคุณขอย้ายได้ทำไมผมขอไม่ได้  

 



๓๘ 
 

 

 

ประธานสภาฯ - เชิญนายเกษม เยซ้อ 

นายเกษมฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขออนุญาตขอพูดเป็นกลางครับ ทำไมช่างออกแบบเมื่อไร
ก็มีปัญหาแต่หมู่ที่ 1 ครับ ซึ่งกระผมอยู่ในวงการนี้มา 3 ปี แล้ว ทำไมหมู่บ้านอื่นไม่เหน็มี
ปัญหาเลย แล้วก็มานั่งเถียงกันในที่ประชุมสภาฯ ทำไมไม่คุยกันก่อนทั้งที่อยู่บ้านเดียวกัน 
ทำไมโครงการต้องมีปัญหาเฉพาะหมู่ที่ 1 ตลอดครับ  

ประธาสภาฯ - เชิญผู้อำนวยการกองช่าง 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขออนุญาตชี้แจงครับ โครงการศาลาหมู่ที่ 1 คือตามที่ 
สท. บอกว่าทางหมู่บ้านขอเปลี่ยนแปลงแบบ ทางเทศบาลสามารถแก้ไขให้ได้ อ้างตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
หมวดที่ 6 การบริหารสัญญาและการตรวจรับงานจ้าง คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างมี
หน้าที ่ตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานของผู ้รับจ้าง สภาพแวดล้อมเป็ นรายวัน 
ตรวจสอบตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญา และ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวดที่ 6 การทำสัญญาตามมาตร 97  สัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือที่ได้ลงนามไปแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้  

1. การแก้ไขตามมาตรา 97 วรรคห้า 
2. ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้

หนว่ยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
3. เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
4. กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

ในกรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจ
อนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างตามวงเงินร่วมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ซึ่งการขอแก้ไขย้ายจุดประตู ช่างได้รับรายงานจากหมู่บ้านมา ช่างควบคุมงาน ได้
รายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง ซึ่งมีการประชุมตามเอกสารที่ท่าน สท.บุญเลิศ มี
ในมือ ส่วนเรื่องโรงรถ สามารถแก้ไขได้ไหม คือ ณ ตอนนั้นส่งงานไปเรียบร้อยแล้วครับ ซ่ึง
มีการส่งงาน วันที่ 25 กันยายน 2566 เบิกจ่าย วันที่  27 กันยายน 2566 แต่การ
ประชุมกันเป็นวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ซึ่งโครงการมันเรียบร้อยไปแล้ว แต่ถ้าสมมุติว่า
ตอนที่ทางหมู่บ้านขอเปลี่ยนประตู แล้วท่านอยากจะย้ายตรงจุดโรงรถ มันก็สามารถทำได้
แต่ต้องมาคำนวนคิดประมาณงานอีกครั้งว่ามันสูงหรือต่ำ หากต่ำ ก็ต้องมาปรับลดค่างาน  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  มาเรื่องท่อรางระบายน้ำของซอย 19 หมู่ที่ 3  ฝาท่อสูง
กว่าระดับถนน ขอติว่าท่อพักมันสูงกว่าถนน เขาต้องการถนนขยายไหล่ให้กว่าขึ้นนะครับ 
นี้ท่อพักฝาท่อสูงกว่าถนนมันก็ทำให้สัญจรไม่ได้ ขอช่างช่วยอธิบายด้วย 

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ขออนุญาตชี้แจงแบบนี้ตามปกติเวลาออกแบบกองช่างไม่
สามารถออกแบบได้เราต้องอ้างอิงจากแบบมาตรฐาน สังเกตุดูว่าตามเอกสารจะระบุแบบ
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มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตอนนี้เราจะใช้เฉพาะถนน เรื่องราง
ระบายน้ำตามแบบความสูงจะไม่ได้ระบุเพราะการวางท่อจะไม่เหมือนกัน อันนี้บอกไว้ว่า
ถนนดินหลังท่อ  

นายบุญเลิศฯ  - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  ตามแบบฝาท่อเท่าถนน แต่ที่ทำนี้ฝาท่อมันสูงกว่าถนนนะ
ครับ 

นายวรพจน์ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ที่มันสูงกว่าตามแบบมัน 15 เซน ครับแต่นี้ในส่วนที่ 15 
เซน นี้กดให้ต่ำลงที่สุดแล้ว มันจะต้องมีบ่ารองรับ หากเราทับตัวนี้เลยมันจะทำให้ท่อแตก 
ซึ่งทางหมู่บ้านก็ต้องการท่อ 80 ใช่แล้วครับหน้างานมันมีปัญหา ผมก็แก้ไขให้ดีที่สุดแล้ว 

นายบุญเลิศฯ  - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ  แล้วขอถามว่าท่านถมดินถึงฝาท่อหรือไม่ ไหนว่าจะแก้ไข
ให้ดีที่สุด 

ประธานสภาฯ - เชิญเลขานุการสภาฯ 

นายชนะภัยฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตนำเรียนชี้แจงและทำความเข้าใจกับทุกท่าน 
อันดับแรกเรื่องโครงการลานกีฬา ซึ่งกระผมเองไม่ได้เป็นคณะกรรมการตรวจรับ โครงการ
นี้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้เห็นถึงความชำรุดและบกพร่องแล้วและช่วยกันเป็นหูเป็นตาและ
รายงานมาจึงเข้าสู่กระบวนการ โดยดำเนินการตามระเบียบ ซึ่งกระผมเองได้แจ้งไปยัง
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ซึ่งเป็นผู้ดูแลรักษา ซึ่งผู้อำนวยการกองการศึกษาได้ทำบันทึก
ถึงผู้อำนวยการกองช่าง ว่าพบความชำรุดบกพร่องขอให้ไปตรวจดู ซึ่งผู้อำนวยการกองช่าง
ได้ไปตรวจแล้วพบว่าชำรุดจริง แต่เนื่องจากว่ายังอยู่ในระยะประกันสัญญา เลยเห็นควร
แจ้งไปยังพัสดุเพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการแก้ไข ส่วนอาคารศาลาหมู่ที่ 1 วันที่
ตรวจ ซึ่งมีท่านสมาน เจ้าหน้าที่ 3 คน กระผมเห็นว่ามันไม่มีในแบบ และกระผมว่ามันจะ
เป็นสนิมหรือเปล่าเลยขอให้เขาทาสีกันสนิมให้ ที่มันเป็นแต้มๆตอนแรกเขาก็ไม่ได้แต้มให้ 
สามารถถามท่านสมานได้ครับ ผมก็เลยไปขอให้เขาแต้มให้หลังจากแต้มแล้วมันน่าจะดีขึ้น 
เพราะว่าการใช้งานชาวบ้านเขาใช้งานแต่ผมก็ได้พูดทั้งหมดเพราะว่าเจตนาของเจ้าหนา้ที่
มองว่าการใช้งานให้กับชาวบ้านเราควรจะอิงกับความต้องการของชาวบ้านที่แท้จริง ซึ่งได้
ถามทั้งผู้ช่วยและท่านสมาน ว่าอยากให้ผู้รับจ้างแก้ไข หรืออยากได้อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ 
เพราะผมเป็นประธานคณะกรรมการตรวจพอดี เลยถาม ณ ตอนนั้นเลย ทั้ง 2 ท่าน บอก
ว่าไม่อยากได้อะไร สุดท้ายนี้ขอนำเรียนว่าแบบรูปรายการมันเขียนขึ้นมันมันอาจจะไม่ได้
ไปสอดคล้องกับพื้นที่ของเราเท่าไร แต่เมื่อมันเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติและดำเนินการ
ก่อสร้างไปเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในสถานะคณะกรรมการบริหาร
สัญญาจ้าง เมื่อเห็นว่ามีการดำเนินก่อสร้างแล้วส่งงานเรียบร้อยแล้ว หน้าที่คือมาประชุม
กันและมีมติ คนใดคนหนึ่งก็ไม่สามารถบอกได้ครับ มีมติแล้วเสนอผู้บริหารหน่วยงาน คือ
หัวหน้าหน่วยงานคือท่านนายกฯ เพ่ือให้มีคำสั่ง กรณีนี้มันดำเนินการผ่านไปเรียบร้อยแล้ว
และมีการส่งมอยงานเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการเห็นว่ามีการดำเนินการตามรูปแบบการ
เลยเสนอท่านนายกฯ ว่าจะดำเนินการอย่างไรดีกรณีนี้ แต่ในเมื่อมันเกิดไปแล้วทั้งนี้ทั้งนั่น
มันก็แก้ไขไปแบบอื่นไม่ได้แล้ว เลยมีมติกันว่าคงตรวจรับไปก่อนเพื่อที่จะนำมาแก้ไขใน
ส่วนหน้างานถ้าเกิดปัญหาอุปสรรคอะไรขึ้น อันนี้ก็จะต้องรอสักระยะเวลาหนึ่งครับ 
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เพื่อที่จะได้แก้ไขให้กับผู้ที่ได้ใช้งาน ผู้ที่เดินทาง ผู้ที่สัญจรประสบปัญหาให้น้อยลง แต่
หลังจากส่งงานแล้วมันก็มีพันธสัญญาว่า มันอยู่ในห้วงระยะเวลาที่สัญญาอยู่ว่าต้อง
รับผิดชอบอยู่ ขออนุญาตนำเรียนเพิ่มเติมครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมได้ประสานกับรองสัญญาแล้วครับไปดูก่อนแล้ว
ทำไมตรงนี้มันสูงกว่าถนนผมขอให้แก้ไข ซึ่งผมได้พูดก่อนส่งงานแล้วครับ  

นายวรพจน์ฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ใช้แล้วครับที่ท่าน สท.บุญเลิศ ได้นำเรียนมาว่าท่อพักมัน
สูงกว่าถนน ก็เลยจะแก้ไขให้ต่ำที่สุด พอต่ำที่สุดคือเท่าที่เห็นนี้แล้วได้สอบถามอีกว่าที่มัน
เป็นเนินจะทำอย่างไร เลยเอาดินมาถม พอดีมาถมแล้วคณะกรรมการมีข้อสังเกตุว่าดินตัว
นี้มันเละ และบ่อพักหัวกับท้ายตัดลดลง ตามนั่นเลย  

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ตัวแรกนี้ทำจริง อีกตัวนั่นคุณไม่ได้ทุบทิ้งเหมือตัวแรก คุณ
แค่เอาปูนมาถมเหนือกว่าท่อนิดหน่อย 

นายสัญญาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตครับ ในสถานะกระผม รองสัญญา เลขานุการ
นายกเทศมนตรี เป็นคนหมู่ที่ 3 อยากจะให้มีการสำรวจความพึงพอใจในซอยนั้น เพราะ
ปกติชาวบ้านในซอย 19 มีปัญหาจะเข้ามาหาคนที่ใกล้ที่สุด คือเลขานุการนายกฯกับ
สารวัตรกำนัน ขอสอบถามหน่อยว่ามีใครสอบหรือไม่ อยากทราบว่าท่าน สท.บุญเลิศ 
ต้องการจะให้ดำเนินการอย่างไรครับ 

นายบุญเลิศฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ กระผมก็พูดตามแบบครับ และพอดีชาวบ้านถามว่า สท. 
ว่านี้มันสูงเกินไปนะ กระผมเลยว่าจะไปพูดกับเทศบาลให้  กระผมได้รับเรื ่องแจ้งจาก
ชาวบ้านแล้วกระผมก็ต้องลงไปดูหน้างาน แล้วมันก็เป็นอย่างที่ชาวบ้านว่าจริงครับ เลยมา
ถามที่ประชุม 

นายชนะภัยฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตเสนอครับว่าเอาแบบนี้ได้ไหมครับ เทศบาลของ
เราร่วมถึงเจ้าหน้าที่กองช่าง อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้าง แต่ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนนี้ขอรับเพ่ือ
มาแก้ไขแต่จะขอระยะเวลาให้พ้นระยะเวลาสัญญาที่บังคับ คือสัญญาการค้ำประกัน
สัญญา และประกันการก่อสร้าง ถ้าหากล่วงพ้นไปแล้วมันมีอันสมควรอย่างไรเราก็จะ
พิจารณาแก้ไขให้ อาจจะต้องทำความเข้าใจกับคนในพื ้นที ่และคนสัญจรไปมา  ขอ
ความเห็นใจว่าเมื่อมันผ่านไปแล้ว ณ ตอนนี้เราต้องมาช่วยกันในลักษณะการแก้ไขดีกว่า
ครับ  

ประธานสภาฯ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม ่

 - เชิญนายสุเทพ สุขพัฒนาสมบัติ 

นายสุเทพฯ - เรียนประธานสภาฯ ที ่เคารพ ขออนุญาตสอบถามงบประมาณเกี ่ยวกับราชภัฏที ่มี
นักศึกษาเข้าไปสำรวจ ว่าถ้ามีโครงการช่วยเหลือ ซึ่งวันนั้นได้เสนอเกี่ยวกับห้องน้ำ พอดี
ความเข้าใจคาดเคลื่อนอย่างไรก็ไม่ทราบเหมือนกัน ชาวบ้านเขาขุดบ่อรอแล้ว ชาวบ้านก็
มาสอบถามกระผม กระผมก็ตอบไม่ได้  

นายสัญญาฯ - เรียนประธานสภาฯ ที่เคารพ ขออนุญาตครับถ้าอย่างไรจะสอบถามรองโพธงค์ ให้นะ
ครับ  
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